



แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2557 – 2559)
เทศบาลตำบลป่าต้ว
อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลป่าต้ว

www.tessabalpatiu.go.th

คำนำ

เทศบาลตำบลป่าต้ว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในรูปแบบของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี สำหรับเป็นเครื่องมือให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ตลอดจนประชาชน ทั้งที่เป็นผู้ได้รับประโยชน์และผู้สูญเสียโอกาสจากการพัฒนา ได้มีการเรียนรู้และเข้าใจ สามารถมองเห็นกรอบแนวทางการพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะส่งผลให้สามารถจัดสรรทรัพยากรท้องถิ่นได้อย่างเป็นระบบและบังเกิดประโยชน์คุ้มค่าต่อท้องถิ่น

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลป่าต้ว (พ.ศ.2557-2559) ฉบับนี้ เกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคส่วนราชการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ส่วนราชการในพื้นที่ ตลอดจนพี่น้องประชาชน ที่ได้เข้ามาแสดงบทบาทโดยการเสนอความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ นับตั้งแต่กระบวนการจัดทำแผนชุมชน การประชาคมท้องถิ่น ล้วนแต่แสดงให้เห็นถึงพลังความคิดในการวางแผนและแก้ไขปัญหาาร่วมกัน สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลป่าต้ว

เทศบาลตำบลป่าต้ว ขอขอบคุณทุกภาคีความร่วมมือ ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนา ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนา จนปรากฏเป็นแผนงาน/โครงการที่พร้อมนำไปสู่การปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงเป็นรูปธรรม โดยเทศบาลตำบลป่าต้ว จะนำแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลป่าต้ว (พ.ศ.2557-2559) เป็นเครื่องมือชี้้นำการพัฒนา ให้ปรากฏผลเป็นที่ประจักษ์ ดังที่มุ่งหมายไว้

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1-3
บทที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลป่าต้ว	4-11
บทที่ 3 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา	12
บทที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา	13-19
บทที่ 5 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)	20-69
- บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	69-73
บทที่ 6 การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ	74-76

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวคิดหลักคือ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนำมาดำเนินการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ในที่สุด แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวน เพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงกับการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำงบประมาณในระบบมุ่งเน้นผลงาน (PBB) กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย โดยนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปจัดทำงบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนพัฒนาสามปีมีลักษณะเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ดังนั้น ในการกำหนดโครงการและกิจกรรมให้คำนึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ สถานะทางการคลังและความจำเป็นเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีทีใกล้เคียงความเป็นจริง โดยเฉพาะโครงการ/กิจกรรมในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี โดยอาจแยกโครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีออกเป็นอย่างน้อย 3 ประการ คือ (1) โครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง (2) โครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ และ (3) โครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

ดังนั้น เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ/หรือขอบเขตประเภทโครงการที่เกี่วข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรณีได้รับแจ้งว่าให้ใช้ฉบับเดิม ให้นำมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีฯ โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” เชื่อมโยงทุกมิติทั้งตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง อย่าง “มีเหตุผล” ใช้หลัก “ความพอประมาณ” โดยมีการเตรียม “ระบบภูมิคุ้มกัน” และนำทุนที่มีศักยภาพในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน โดยมีขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับคณะผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นพร้อมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรภาคประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน

หากมีการประชุมประชาคมที่จัดขึ้นโดยการส่งเสริม สนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านในกรณีหมู่บ้านหรือดำเนินการจัดทำแผนชุมชนในชุมชนเพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหาความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ตำบลแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจไม่จำเป็นอาจไม่จำเป็นต้องดำเนินการจัดประชุมประชาคมให้เกิดความซ้ำซ้อนก็ได้ และให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นนำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน ที่ได้จากการจัดประชุมประชาคมมาประกอบในการพิจารณาดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการและแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

ให้สำนัก/กอง/ส่วน ที่มีหน้าที่ในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการจัดทำ ทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน โดยดำเนินการให้ครบทุกชุมชนหมู่บ้านและนำแผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้านมาเป็นส่วนประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 2

สำนัก/กอง/ส่วน ที่มีหน้าที่จัดทำแผนทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่ได้พร้อมข้อมูลจาก สำนัก/กอง/ส่วนอื่นๆ และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาส่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 3

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบัญชีโครงการพัฒนาที่ต้องประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ขั้นตอนที่ 4

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบัญชีโครงการพัฒนาที่ต้องประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วนำเสนอนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 5

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสนอบัญชีโครงการพัฒนาที่ต้องประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

สำหรับกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วนายกองการบริหารส่วนตำบลจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีแล้ว ให้นำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศใช้และปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

1. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลและการจัดทำงบประมาณประจำปี
2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงระยะเวลาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะพร้อมที่จะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจำปี และสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ

1.3 ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

- เทศบาลมีแผนพัฒนาสามปีที่สามารถใช้ประโยชน์ในการนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้จัดทำไว้แล้ว
- เทศบาลมีแผนพัฒนาสามปีที่สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติในการดำเนินการพัฒนาในช่วงสามปี พ.ศ. 2557-2559 ให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เทศบาลใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ลดความเสี่ยง- ความไม่แน่นอนต่าง ๆ
- ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ และกิจกรรมสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น
- พัฒนาแรงจูงใจ การแข่งขันและก่อให้เกิดการประสานงานที่ดีในองค์กร

1.4 ข้อจำกัดในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

- ขาดข้อมูลที่เชื่อถือได้
- รูปแบบการทำงานเน้นการทำงานเชิงรับมากกว่าเชิงรุก
- เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ระยะเวลา และสิ้นเปลืองทรัพยากร
- ความเข้มงวดขององค์กรและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
- ปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น ภาวะวิกฤต ปัญหาเศรษฐกิจ ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการเข้าร่วมประชุมประชาคมหรือขาดจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการให้ข้อมูลความต้องการต่าง ๆ

บทที่ 2

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลป่าต้ว

1. สภาพทั่วไป

1.1 ประวัติความเป็นมา

เมื่อประมาณพุทธศักราช 2432 ภายหลังจากที่ไทยได้เสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสแล้ว มีคนลาวอพยพมาทางภาคอีสานเป็นจำนวนมาก และคนภายในก็อพยพเลือกถิ่นที่อยู่ใหม่โดยทั่วไปได้มีนายทิม วงศ์คำขาว เป็นหัวหน้าพรรคพวกอพยพมาจากบ้านถิ่น (อาฮาม) ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือห่างประมาณ 3 กิโลเมตร มาตั้งหมู่บ้านใหม่ชื่อว่า "บ้านป่าต้ว" มีพวกติดตามมาด้วยประมาณ 10 ครอบครัว จำนวนคนประมาณ 40 คนเศษ เพราะเห็นว่าเป็นชัยภูมิเหมาะแก่การเพาะปลูก มีหนองน้ำใกล้เคียง มีสัตว์ป่านานาชนิดมากมาย อยู่มา ประมาณ 6 - 7 ปี มีคนอพยพมาเพิ่มอีกประมาณ 30 ครอบครัว จำนวนคนเพิ่มขึ้นเป็น 250 คน

ครั้นต่อมาถึงปีพุทธศักราช 2476 หลังจากตั้งหมู่บ้านมาได้ประมาณ 40 ปี กรมหลวง แผ่นดินได้ตัดถนนเชื่อมระหว่างอำเภอโยธธา ถึงอำเภออำนาจเจริญ และอำเภอเขมราฐ ผ่านหมู่บ้านป่าต้ว ชื่อถนน "อรุณประเสริฐ" พระอุปฌาย์บุญมา เจ้าอาวาสวัดบ้านป่าต้วเก่า ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านใหม่ พิจารณาเห็นว่าหมู่บ้านนี้เป็นที่อับไม่มีทางที่จะเจริญได้ จึงชักชวนราษฎรบ้านป่าต้วเก่า อพยพมาอยู่สมทบและได้ สร้างวัดขึ้นใหม่ชื่อว่า "วัดโพธาบัลลังก์" (วัดป่าสุริยาลัย) ตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านนี้ ก็ขยายใหญ่ขึ้น มีคนจีนเข้ามาตั้ง ร้านค้าขาย 2 ราย มีความร่ำรวย คนไทยเห็นเป็นตัวอย่างก็ตั้งร้านค้าขายขึ้นบ้าง ช่วงระยะไม่นานก็มีถึง 20 - 30 คูหา เนื่องจากหมู่บ้านนี้เป็นจุดศูนย์กลางหมู่บ้านอื่น ๆ และทางคมนาคมสะดวก จึงเกิดเป็นศูนย์การค้าขายย่อย ๆ จนเป็นที่รู้จักกันทั่วไป และมีความเจริญขึ้นมาเรื่อย ๆ ทางราชการได้ตั้งเป็นหมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อยู่ในความ ปกครองของอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 50 กิโลเมตร การไปติดต่อกับ อำเภอต้องเดินเท้าหรือเกวียน หรือถ้าหากจะโดยสารรถยนต์ก็ต้องเดินทางไปที่อำเภอโยธธา ก่อน แล้วจึงต่อไปยัง อำเภอคำเขื่อนแก้ว ราษฎรได้รับความลำบากเป็นอย่างยิ่ง

ต่อมาพุทธศักราช 2509 กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศตั้งเป็นกิ่งอำเภอป่าต้ว ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2509 และต่อมาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2510 กระทรวงมหาดไทยได้ ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลป่าต้ว กิ่งอำเภอป่าต้ว อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี ตามความในมาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 หลังจากตั้งเป็นกิ่งอำเภอมาได้ 3 ปี ก็มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นอำเภอ ป่าต้ว เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พุทธศักราช 2512

เมื่อปีพุทธศักราช 2515 ทางราชการได้ประกาศจัดตั้งจังหวัดยโสธรขึ้นใหม่ โดยแยกอำเภอ ยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย อำเภอกุศชุม อำเภอเลิงนกทา และอำเภอป่าต้ว รวม 6 อำเภอ จาก จังหวัดอุบลราชธานี มาตั้งเป็นจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พุทธศักราช 2515 ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 70 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2515 อำเภอป่าต้ว จึงอยู่ในความปกครองของจังหวัดยโสธรจนถึง ปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เทศบาลตำบลป่าต้ว ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลป่าต้วขึ้น เป็นเทศบาลตำบลป่าต้ว ตามผลของพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542

1.2 ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต และเขตการปกครอง

เทศบาลตำบลป่าต้ว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดยโสธร ระยะห่างอำเภอเมืองยโสธร 27 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 100 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอำนาจเจริญ 25 กิโลเมตร เนื้อที่

และอาณาเขตห่างจากกรุงเทพฯ 650 กิโลเมตร มีพื้นที่ 5.72 ตารางกิโลเมตร จากจำนวน 3 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร โดยมีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินยโสธร-อำนาจเจริญ หมายเลข 202 ตรง กม. 25 ตามแนวเส้นตั้งฉาก 500 เมตร เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านหนองแซ่ ฟากตะวันตกตรงริมห้วยวังกะละมังใต้จากเขตที่ 2 เลียบริมห้วยวังกะละมังใต้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางไปหนองสำโรง ฟากตะวันตก

ด้านตะวันออกเฉียงใต้ จากหลักเขตที่ 3 เลียบตามริมห้วยวังกะละมังตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินสายยโสธร-อำนาจเจริญ หมายเลข 202 - ฟากใต้ จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินสายยโสธร-อำนาจเจริญ หมายเลข 202 ตามแนวเส้นตั้งฉาก 1,000 เมตร

ด้านใต้ จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินสายยโสธร-อำนาจเจริญ หมายเลข 202 ตรง กม. 25 ตามแนวเส้นตั้งฉาก 1,000 เมตร

ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือบรรจบหลักเขตที่ 1

1.3 สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ

สภาพธรณีสัณฐานโดยทั่วไป เป็นที่ราบสูง ลักษณะที่ดินสลับพื้นราบ อยู่เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง 130 เมตร ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน ไม่มีภูเขา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ

ลักษณะภูมิอากาศ แบ่งออกได้เป็น 3 ฤดูกาล

ฤดูฝน เริ่มในเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม โดยจะมีฝนตกชุกในเดือนสิงหาคมของทุกปี

ฤดูหนาว เริ่มในเดือนตุลาคม - เดือน กุมภาพันธ์ อากาศจะเย็น โดยทั่วไปจะหนาวจัดในช่วงเดือนธันวาคมและเดือนมกราคม

ฤดูร้อน เริ่มในเดือนมีนาคม - เดือนเมษายน อากาศโดยทั่วไปจะร้อนจัดในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี

1.4 สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลัก บางส่วนประกอบอาชีพค้าขายและรับราชการ มีการเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ เป็นต้น ส่วนใหญ่เลี้ยงไว้บริโภค และมีบางส่วนนำมาจำหน่ายในชุมชน และประชาชนยังมีการทอผ้า ทอเสื่อ ไร่ใช้ในครัวเรือน การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจมีอัตราค่อนข้างต่ำ ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีฐานะปานกลาง

2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 การคมนาคม/ขนส่ง

ก. มีเส้นทางคมนาคมหลักไปสู่อำเภออื่นและตัวจังหวัด คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 เชื่อมระหว่างอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร กับอำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ และ ทางหลวงชนบทสายอำเภอป่าดัว-อำเภอกุดชุม

ข. เส้นทางคมนาคมภายในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง, ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและมีบางสายเป็นถนนลูกรัง

2.2 การไฟฟ้า ประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร

2.3 การประปา การใช้น้ำประปาครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล จากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ

2.4 การสื่อสารและโทรคมนาคม

ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง

โทรศัพท์ใช้ทั้งโทรศัพท์พื้นฐาน(โทรศัพท์บ้าน) และโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกระบบ

2.5 การใช้ที่ดิน

เทศบาลตำบลป่าติ้ว มีพื้นที่ประมาณ 5.72 ตารางกิโลเมตร การใช้ที่ดินส่วนใหญ่ใช้ในการทำเกษตรกรรม คือ ทำนา ทำไร่ และเป็นที่อยู่อาศัย มีเอกสารสิทธิ์โดยถูกต้อง มีที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ราชพัสดุ และที่ป่าสงวนบางส่วน

2.6 การจราจร

เนื่องจากปัจจุบันชุมชนเริ่มมีการขยายตัว ด้านการจราจรมีรถยนต์ประเภทต่างๆ ผ่านไปมาจำนวนมาก มีการขยายถนนหนทางให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่ยังไม่มียุทธศาสตร์จราจร มีเพียงป้ายจราจรติดตามจุดเสี่ยงและตามแยกต่างๆ

3. ด้านเศรษฐกิจ

3.1 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ค้าขาย และรับราชการบางส่วน มีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 90,885.11.-บาทต่อคนต่อปี (จากข้อมูล จปฐ. ปี พ.ศ.2554)

3.2 การอุตสาหกรรม

ปั้มน้ำมัน จำนวน 3 แห่ง

3.3 การพาณิชย์กรรม/การบริการ การค้าขายจะดำเนินธุรกิจบริเวณตลาดสดเทศบาลและบริเวณโดยรอบ ได้แก่ ร้านค้าขายของเบ็ดเตล็ด ตลาดเทศบาล(โลตัส) มีสาขาธนาคารพาณิชย์ในพื้นที่ จำนวน 2 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

3.4 การท่องเที่ยว จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟในเดือนมิถุนายนของทุกปี งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา งานประเพณีบุญเดือนสาม งานประเพณีลอยกระทง ฯลฯ

4. ด้านสังคม

4.1 ประชากร แยกตามเพศและอายุ จำนวน 3,079 คน แยกเป็นชาย 1,544 คน หญิง 1,535 คน เป็นกลุ่มชนภายในท้องถิ่น ไม่มีการอพยพมาจากที่อื่น จำนวนหลังคาเรือน 1,056 หลังคาเรือน ดังนี้

อายุ	ชาย	หญิง	รวม	หมายเหตุ
แรกเกิด-14ปี	297	279	571	
15-24 ปี	232	195	422	
25-59 ปี	856	848	1,714	
60 ปีขึ้นไป	159	213	372	
รวมทั้งสิ้น	1,544	1,535	3,079	

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2556

4.2 การศึกษา ศาสนา ศิลปะประเพณีและวัฒนธรรม ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ นับถือศาสนาพุทธ ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยท้องถิ่น

- วัด 3 แห่ง คือวัดป่าต้ว (เครื่องมือยาง) วัดบูรพาป่าต้ว วัดป่าสุริยาลัย
- ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 2 แห่ง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าต้วศูนย์ 1,ศูนย์ 2)
- โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง (โรงเรียนอนุบาลป่าต้วร่วมโพธาภินันท์นุกูล)
- โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง (โรงเรียนป่าต้ววิทยา)

4.3 การสาธารณสุข โรงพยาบาลป่าต้ว เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง

4.4 การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม มีการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเชื่อในเขตเทศบาล เป็นประจำทุกเดือน

4.5 การชุมชนและการเคหะ มีอาคารพาณิชย์ การสร้างบ้านเรือนเป็นแบบท้องถิ่นอีสาน ส่วนใหญ่เป็นบ้าน 2 ชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้

4.6 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ในระดับค่อนข้างดี

5. ด้านการเมืองการบริหาร

5.1 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานของเทศบาล

5.1.1 ฝ่ายสภาเทศบาล (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2556)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าต้ว มีสมาชิกทั้งหมด จำนวน 12 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2556 ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. ร.ต.อ.ประเวช ไชยรา | ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าต้ว (เขต 1) |
| 2. นายเชิดศักดิ์ ไชยช่วย | รองประธานสภาเทศบาลตำบลป่าต้ว (เขต 2) |
| 3. นายศักดิ์สิทธิ์ โถทอง | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าต้ว (เขต 1) |
| 4. นายอภิสิทธิ์ พุดช่อ | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าต้ว (เขต 1) |
| 5. นางบุญมี ประสงค์ทรัพย์ | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าต้ว (เขต 1) |
| 6. นางสาวอรทัย หอมหวลธนังพูน | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าต้ว (เขต 1) |
| 7. นางสาวสาคร โกมลวัฒน์ | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าต้ว (เขต 1) |
| 8. นายเฉลิมศักดิ์ จันโอ | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าต้ว (เขต 2) |
| 9. นางทองใส อินอ่อน | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าต้ว (เขต 2) |
| 10. นายนิธิ สวัสดิ์ตระกูล | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าต้ว (เขต 2) |
| 11. นางสาวนภัสราวดี ป่าต้ว | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าต้ว (เขต 2) |
| 12. นางผ่องพรรณ วงศ์ใส | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าต้ว (เขต 2) |

5.1.2 ฝ่ายบริหาร มีดังนี้

1. คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าต้ว

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1.1 นายพิตรพิบูล สิริเรืองธนชัย | ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลป่าต้ว |
| 1.2 นายธงชัย ไผ่ตรีแพน | ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าต้ว |
| 1.3 นายยุทธนเดช สุกิตติยาโน | ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าต้ว |
| 1.4 ดาบตำรวจสุเมธ บริบูรณ์ | ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลป่าต้ว |
| 1.5 นายถนอมทรัพย์ อินอ่อน | ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลป่าต้ว |

2. พนักงานเทศบาลสามัญเทศบาลตำบลป่าต้ว

2.1 พ.จ.ต.สมาน ยิ่งยงค์	ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาล
2.2 นายประนม อุ่มบุญ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
2.3 นางอรพิน อินทร์ขาว	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง
2.4 นางสาวชุตติญา พูลเชื้อ	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
2.5 นางสมปอง ศุภเสถียร	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
2.6 จ.อ.เศรษฐไชย มีมา	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขฯ
2.7 ร.ท.ศุภฤกษ์ ศรีสุขนาเวียง	ตำแหน่ง	นิติกร
2.8 นายอัสริยะพงษ์ พันธุ์เลิศ	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชน
2.9 นางอรุณ ชูรัตน์	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานพัสดุ
2.10 จ.อ.สุรกิต บุญตา	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานป้องกันฯ
2.11 นางชิตใจ เสียมหงษ์	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชี
2.12 นางกัญญลักษณ์ สัตย์ชื่อ	ตำแหน่ง	จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
2.13 นางนุชจิรา จารวงศ์	ตำแหน่ง	จนท.บริหารงานทะเบียนและบัตร
2.14 นางสาวกิงแก้ว พลเยี่ยม	ตำแหน่ง	บุคลากร
2.15 นางอัญชนา ภาระเวช	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษา
2.16 นางสาวปาริชาติ คำดี	ตำแหน่ง	นักวิชาการสุขาภิบาล
2.17 นายวสุ วิเศษ	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ
2.18 นางเจนจิรา นครราช	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ
2.19 นางกาญจนา มงคลเสริม	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ
2.20 นางศิริวุฒิ ศิริแสง	ตำแหน่ง	ครูผู้ดูแลเด็ก
2.21 นางรมิดา สุขสาย	ตำแหน่ง	ครูผู้ดูแลเด็ก
2.22 นายอนุวัฒน์ สัตย์ชื่อ	ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
2.23 นางวิษชุดา สัตย์ชื่อ	ตำแหน่ง	ครูผู้ดูแลเด็ก

3. พนักงานจ้างเทศบาลตำบลป่าต้ว

- 3.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 16 คน
- 3.2 พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 19 คน
- 3.3 พนักงานจ้างรายวัน จำนวน 19 คน

6. การคลังท้องถิ่น

เทศบาลตำบลป่าต้วเป็นเทศบาลตำบลขนาดกลาง มีเงินรายได้ค่อนข้างน้อย เนื่องจากการจัดเก็บเงินรายได้ยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ ต้องอาศัยงบประมาณจากส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้เกิดปัญหางบประมาณมีไม่เพียงพอที่จะรองรับการพัฒนาในด้านต่างๆ หรือแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมด สำหรับรายละเอียดแสดงฐานะการคลังเทศบาลตำบลป่าต้ว มีดังนี้

ตารางที่ 1 งบประมาณรายรับ

งบประมาณรายรับ (หมวด/ประเภท)	รับจริงปี 2554	รับจริงปี 2555	หมายเหตุ
รายได้ภาษีอากร			
-ที่จัดเก็บเอง	391,051.99	465,722.40	
-ภาษีจัดสรร	12,356,842.42	13,422,847.35	
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	171,407.30	241,649.40	
รายได้จากทรัพย์สิน	190,584.64	197,549.05	
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	530,518	536,992	
รายได้เบ็ดเตล็ด	273,608.50	291,284	
เงินช่วยเหลือ			
เงินอุดหนุนทั่วไป			
- เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.	7,570,762.00	6,813,686	
- เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน	1,686,720.00	1,134,108	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,311,664	3,737,236.86	
เงินกู้		11,510,500	
รวมรายรับทั้งสิ้น	25,354,816.03	38,351,575.06	

ตารางที่ 2 งบประมาณรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย (หมวด/ประเภท)	จ่ายจริงปี 2554	จ่ายจริงปี 2555	หมายเหตุ
รายจ่ายงบกลาง	1,598,488	999,489.33	
รายจ่ายประจำ			
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,334,743	6,905,553	
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	2,848,951	3,347,983	
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,830,601.42	9,591,693.94	
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	720,129.52	793,593.97	
5. หมวดเงินอุดหนุน	914,409.09	458,700	
รายจ่ายเพื่อการลงทุน			
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	795,830	958,750	
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,311,664	3,737,236.86	
จ่ายจากเงินกู้		11,510,500	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	25,354,816.03	38,303,509.10	

7. การพาณิชย์

เทศบาลตำบลป่าต้ว ประกอบการพาณิชย์ 1 แห่ง คือ ตลาดสดเทศบาล

8. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองการบริหาร

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เข้าใจถึงบทบาท สิทธิ และหน้าที่ของตนเอง ตามการปกครองระบอบประชาธิปไตย เทศบาลมีการประชุมประชาคมท้องถิ่นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นเวทีให้ชาวบ้านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอปัญหาความต้องการของตน และชุมชน ซึ่งเทศบาลได้นำปัญหาและความต้องการของชุมชนมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาล ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลป่าต้วประกอบด้วย ชุมชนทั้งหมดจำนวน 6 ชุมชน ดังนี้

ชื่อชุมชน	จำนวนคณะกรรมการชุมชน
ชุมชน 1 ชุมชนบูรพาสัมพันธ์ หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร	9 คน
ชุมชน 2 ชุมชนป่าต้วพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร	9 คน
ชุมชน 3 ชุมชนร่มโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร	8 คน
ชุมชน 4 ชุมชนบ้านเหนือสามัคคี หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร	9 คน
ชุมชน 5 ชุมชนบ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร	9 คน
ชุมชน 6 ชุมชนโพธารุขวิทยาลัย หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร	8 คน

9. การส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาล

เทศบาลตำบลป่าต้ว มีการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยมีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพให้กับประชาชน โดยแต่ละชุมชนจะมี อสม.ประจำชุมชน ประกอบด้วยจำนวนสมาชิก ดังนี้

ชุมชน	จำนวน อสม.
ชุมชน 1 ชุมชนบูรพาสัมพันธ์	10 คน
ชุมชน 2 ชุมชนป่าต้วพัฒนา	10 คน
ชุมชน 3 ชุมชนร่มโพธิ์พัฒนา	12 คน
ชุมชน 4 ชุมชนบ้านเหนือสามัคคี	16 คน
ชุมชน 5 ชุมชนบ้านเหล่าสามัคคี	8 คน
ชุมชน 6 ชุมชนโพธารุขวิทยาลัย	7 คน

10. การอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- สถานีตำรวจภูธร ให้บริการในพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง (สถานีตำรวจภูธรป่าต้ว)
- ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลป่าต้ว จำนวน 1 ศูนย์
- รถดับเพลิง ขนาด 5,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
- รถบรรทุกน้ำ ขนาด 10,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
- รถบรรทุกน้ำ ขนาด 4,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
- รถยนต์เคลื่อนที่เร็วบริการประชาชน จำนวน 1 คัน
- สายด่วนบริการประชาชน หมายเลข 1669

11. สถิติข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลป่าต้ว จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลป่าต้ว เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2556 มีทั้งหมด จำนวน 2,287 คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 1,881 คน คิดเป็นร้อยละ 82.24 ดังนี้

1. นายกเทศมนตรีตำบลป่าต้ว ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 2,287 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 1,881 คน คิดเป็นร้อยละ 82.24
2. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าต้ว ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 2,287 คน แบ่งเป็น
 - เขตเลือกตั้งที่ 1 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 1,097 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 919 คน คิดเป็นร้อยละ 83.77
 - เขตเลือกตั้งที่ 2 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 1,190 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 962 คน คิดเป็นร้อยละ 80.84

12. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

12.1 ทรัพยากรน้ำ - มีลำห้วยวังกะละเป็นเส้นแบ่งเขตพื้นที่เทศบาล และใช้ในการประกอบการเกษตรกรรมของประชาชน

12.2 ทรัพยากรป่าไม้ - ป่าเชิงเขีอ(บางส่วน)

12.3 ทรัพยากรธรณี - ไม่มี

12.4 สภาพสิ่งแวดล้อม สภาพสิ่งแวดล้อมค่อนข้างดี เนื่องจากไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยมลพิษออกมาทำลายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจำนวนรถยนต์ที่ผ่านไปมาไม่หนาแน่นและไม่ก่อให้เกิดมลพิษ แต่ยังมีปัญหาขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล เนื่องจากวิธีการกำจัดขยะยังไม่ได้มาตรฐาน คือวิธีการฝังกลบ ทำให้เกิดมลภาวะทางดินและน้ำใต้ดินในบริเวณนั้น

บทที่ 3
ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2555	จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2555	คิดเป็นร้อยละ
๑.	ด้านคุณภาพชีวิต	59	38	64.40
๒.	ด้านสาธารณสุขโรคและโครงสร้างพื้นฐาน	19	11	57.89
๓.	ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันสาธารณภัย	9	6	66.66
๔.	การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	2	-	0
๕.	การบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	2	66.66
๖.	ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	8	7	87.5
๗.	ด้านการบริหารจัดการองค์กร การปกครองและบุคลากรท้องถิ่น	31	25	80.64
๘.	ด้านการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม	2	2	100
	รวม	133	91	68.42

บทที่ 4
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1. วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลป่าต้ว

“เทศบาลตำบลป่าต้วชุมชนน่าอยู่ นำสู่การผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน”

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าต้ว

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา
1. ด้านคุณภาพชีวิต	1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 1.2 พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 1.3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 1.4 ดำเนินการให้มีการประกอบการที่ถูกต้องลักษณะในสถานบริการผู้ประกอบการ ตลาดและโรงฆ่าสัตว์ 1.5 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพแก่ประชาชน 1.6 พัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงและส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ปลอดภัย 1.7 ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 1.8 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและการสร้างชุมชนเข้มแข็ง 1.9 การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน
2. ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายเขตสาธารณูปโภคต่าง ๆ และการคมนาคมขนส่ง
3. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันสาธารณสุข	3.2 ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.2 การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	4.1 ส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 4.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา
5. การบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมทั้งมลพิษต่าง ๆ
6. ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	6.1 อนุรักษ์ พิธีกรรม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. การบริหารจัดการองค์กร การปกครองและบุคลากรท้องถิ่น	7.1 สร้างระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคลากรมีคุณภาพ 7.2 ส่งเสริมการให้บริการหน่วยงานภาครัฐ ประชาสังคม และองค์กรประชาชน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้
8. ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และ กระบวนการประชาสังคม	8.1 ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลป่าต้ว
นายพิตรพิบูล สิริเรืองธชัย นายกเทศมนตรีตำบลป่าต้ว
แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลป่าต้ว เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556

1. นโยบายด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

(1) การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง

- ส่งเสริมการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน
- ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น
- ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

(2) การจัดการบริการสาธารณสุขที่ดีและทั่วถึง

- ส่งเสริมและพัฒนาาระบบบริการสาธารณสุขที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค ตลอดจนส่งเสริมการออกกำลังกาย
- ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขภาพโภชนาการและอนามัยสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมระบบประกันสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนยากจน และผู้ด้อยโอกาส

(3) การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และการทำเกษตรอินทรีย์ปลอดภัย

- ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของชุมชน และปรับปรุงจัดหาสถานที่จำหน่ายสินค้าของชุมชน
- ส่งเสริมและการพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนในลักษณะของการออมทรัพย์ หรือสหกรณ์และการสร้างเครือข่าย
- สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิต หรือการแปรรูปผลผลิต
- สนับสนุนส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ปลอดภัย
- ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค และการเกษตรของประชาชน

(4) การพัฒนาสังคมที่ดี

- เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และชุมชน พร้อมจัดตั้งประชาคมชุมชน
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะครอบครัวผู้มียาได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
- สร้างเครือข่ายชุมชน โดยให้ชุมชนได้ร่วมมือกันประสานและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- ส่งเสริมให้ชุมชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและร่วมมือป้องกันแก้ไข

(5) การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ส่งเสริมให้ชุมชนได้ร่วมมือกันป้องกันตนเอง
- ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน

2. การพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อม

(1) การจัดการขยะมูลฝอย

- เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักวิชาการ
- ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันในการจัดการขยะมูลฝอย
- กระตุ้นและแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย

(2) การจัดการระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย

- ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำทิ้งในชุมชนที่ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และเน่าเสีย
- ขุดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและเน่าเสีย

(3) การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน

- ก่อสร้าง และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน และพัฒนาสวนสาธารณะเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกาย
- ส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน

3. นโยบายการพัฒนาทางด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน

(1) การก่อสร้างและปรับปรุงถนน

- ก่อสร้าง และปรับปรุงถนนสายหลักให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ
- ก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงถนน ซอย ที่ชำรุดให้ใช้การได้ตามปกติ
- พัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลักให้มีทางเท้าและต้นไม้ตลอดทั้งสองฝั่ง ตามความเหมาะสม

(2) การปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

- ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะทั่วทุกถนน ซอยต่างๆ ให้ครอบคลุมทั้งเขตเทศบาล
- ติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะในถนนสายหลักโดยใช้โคมไฟขนาดที่ให้แสงสว่างเพียงพอและได้มาตรฐาน

(3) การปรับปรุงขยายเขตบริการน้ำประปา

- สนับสนุนการขยายเขตบริการน้ำประปาส่วนภูมิภาคให้ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล

(4) การปรับปรุงขยายบริการโทรศัพท์สาธารณะ

- สนับสนุนการขยายบริการโทรศัพท์พื้นฐาน(สาธารณะ)ให้ทั่วถึงทุกชุมชนในเขตเทศบาล
- ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตในชุมชน

4. การพัฒนาการบริหารจัดการ

(1) การบริการประชาชน

- ปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการในด้านต่างๆ ของเทศบาลให้รวดเร็วทั่วถึง เป็นธรรม และเป็นที่น่าพอใจของประชาชน
- พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารของประชาชน
- พัฒนาและปรับปรุงการบริการประชาชนโดยใช้เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ และใช้เทคโนโลยีทันสมัยอย่างเหมาะสม

(2) การบริหารจัดการที่ดี

- ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดีทุกขั้นตอนให้โปร่งใส ตรวจสอบได้
- พัฒนาระบบการจัดเก็บ รวบรวมและนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

(3) การมีส่วนร่วมของประชาชน

- สนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทุกขั้นตอน
- ส่งเสริมและจัดตั้งเวทีประชาคมเพื่อจุดประกายพลังชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น
- เตรียมความพร้อมของชุมชน อบรมเพิ่มพูนความรู้แก่นำของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

(4) การบริหารสำนักงาน

- พัฒนาเพิ่มทักษะและความรู้ให้กับบุคลากร
- ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
- ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด “ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ ยกระดับการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน”

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ประเภทข้าวหอมมะลิ มันสำปะหลัง ยางพารา ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
2. พัฒนาความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน
3. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
4. พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร

วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร

“ ยโสธรเมืองวิถีอีสาน เกษตรอินทรีย์ก้าวไกลสู่สากล ”

เป้าประสงค์รวม

1. ผลผลิตมวลรวมของจังหวัด (GPP) เติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 ต่อปี
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) อย่างน้อยร้อยละ 90 ของจำนวนตัวชี้วัด

พันธกิจ

1. สนับสนุนและผลักดันให้จังหวัดมีความโดดเด่นและชัดเจนในฐานะจังหวัดที่ดำรงความเป็นชุมชนอีสาน โดยเน้นการรณรงค์ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรม ค่านิยม และประเพณีอีสาน ซึ่งมีการผสมผสานกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่อย่างกลมกลืน
2. ผลักดันให้ภาคประชาสังคมมีการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการเกษตรเป็นเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ไม่กระทบสิ่งแวดล้อมและให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ครบวงจร
2. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้า การท่องเที่ยว
3. ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอป่าต้ว

วิสัยทัศน์ อำเภอป่าต้ว

“เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ เศรษฐกิจดีแบบพอเพียง”

พันธกิจ

1. พัฒนาอำเภอป่าต้วให้เป็นเมืองน่าอยู่ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีทุกภาคส่วนและเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อย
2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบการผลิต การแปรรูป การตลาด และเกษตรอินทรีย์
3. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น

1. ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว
4. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ครบวงจร

บทที่ 5

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)เทศบาลตำบลป่าต้ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)
เทศบาลตำบลป่าดัว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในท้องถิ่นให้มี ประสิทธิภาพ คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นอย่างทั่วถึง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
1	จัดหาอาหารกลางวัน/ อาหารเสริม(นม)	เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวัน/ อาหารเสริมนมที่มีประโยชน์ ถูกสุขลักษณะมีคุณค่าทางโภชนาการ	จัดให้มีอาหารกลางวัน/ อาหารเสริมนม ให้กับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลป่าดัวและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ	1,500,000	1,500,000	1,500,000	นักเรียนมีสุขภาพดีและลด อัตราการเรียนที่ขาดสาร- อาหารในโรงเรียน	กองการศึกษา (โครงการ ต่อเนื่อง)
2	โครงการบัณฑิตน้อย	เพื่อมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กเล็กที่ผ่าน กระบวนการจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	มอบวุฒิบัตรให้กับเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ผ่านกระบวนการจัดการเรียน การสอนจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลป่าดัว	5,000	5,000	5,000	นักเรียนที่จบการศึกษาได้รับ วุฒิบัตรและมีความภาคภูมิใจ	กองการศึกษา
3	โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ช่วง ปิดภาคเรียน	เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และเพิ่มทักษะ ในการใช้คอมพิวเตอร์	บุตรหลานประชาชนในเขต เทศบาล	25,000	25,000	25,000	บุตรหลาน ประชาชนมีทักษะ ในการใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น	กองการศึกษา
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา ดังนี้ -ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ทต.ป่าดัว -ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ป่าดัว -ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	450,000	-	-	-เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับประทานอาหารที่ถูก สุขลักษณะ ครบ 5 หมู่ -ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์ฯ ได้รับ การพัฒนาความรู้ความ สามารถครบทุกคน	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
5	โครงการจัดหาชุดนักเรียนและชุดกีฬาให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลป่าต้ว	เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษาแก่ผู้ปกครองนักเรียน	จัดซื้อชุดนักเรียนและชุดกีฬาให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าต้ว	70,000	70,000	70,000	สามารถแบ่งเบาภาระด้านค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาให้กับผู้ปกครองและเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังกล่าวเป็นระเบียบเรียบร้อย	กองการศึกษาฯ
6	โครงการจัดซื้อเครื่องนอนสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าต้ว	เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษาแก่ผู้ปกครองนักเรียน	จัดซื้อที่นอนให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ป่าต้ว	40,000	-	-	สามารถแบ่งเบาภาระด้านค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาให้กับผู้ปกครอง	กองการศึกษาฯ
7	โครงการบริหารงานห้องสมุด I.T, และศูนย์เรียนรู้ชุมชน	- เพื่อจัดหาหนังสือสำหรับอาคารห้องสมุด.I.T และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน - เพื่อจัดหาบุคลากรทำงานประจำศูนย์ฯ	- จัดหาหนังสือประเภทต่างๆ - จัดหาบุคลากรทำงานประจำศูนย์ฯ	300,000	300,000	300,000	-นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาค้นคว้า - เทศบาลมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้น	กองการศึกษาฯ
8	โครงการติดตั้งอินเทอร์เน็ตชุมชน	-เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตในชุมชนในเขตเทศบาล	-ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตในชุมชนทั้ง 6 ชุมชน	100,000	100,000	100,000	-เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับรู้ข่าวสาร และมีช่องทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น	
9	โครงการจัดหาบุคลากรทางการศึกษา	เพื่อให้มีบุคลากรที่มีความสามารถในการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และวิชาภาษาอังกฤษ	จัดหาบุคลากรสอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาคอมพิวเตอร์	200,000	100,000	100,000	นักเรียนในเขตเทศบาลมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น	กองการศึกษาฯ/ ร.ร.อนุบาลป่าต้ว

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
10	จัดซื้อรถรับ-ส่งนักเรียน	- เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองในการรับ-ส่งนักเรียน ทั้งเช้า/เย็น	- จัดซื้อรถยนต์รับ-ส่งนักเรียน จำนวน 1 คัน	-	-	1,800,000	นักเรียนและผู้ปกครองได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางไป-มาโรงเรียน ทั้งเช้าและเย็น	กองการศึกษาฯ
11	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชันย์	เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้และนิสัยรักการอ่านของเด็กปฐมวัย	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ป่าต้ว ศูนย์ 1 และศูนย์ 2	-	15,000	-	สามารถเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้และนิสัยรักการอ่าน	กองการศึกษาฯ รพ.ป่าต้ว
12	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลป่าต้ว	เพื่อให้มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น	- ก่อสร้าง/ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าต้ว (ศูนย์ ๒)	-	1,300,000	100,000	- เด็กเล็กก่อนวัยเรียนมีอาคารสถานที่ที่เพียงพอและเกิดประโยชน์ในการใช้สอยพื้นที่เพิ่มมากขึ้น	กองการศึกษาฯ
13	โครงการวันไหว้ครู	เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้สำนึกในบุญคุณของครู	จัดกิจกรรมวันไหว้ครู	2,000	-	-	เด็กนักเรียนได้สำนึกในบุญคุณของครู	กองการศึกษาฯ
14	โครงการจัดประชุมผู้ปกครอง	เพื่อจัดประชุมผู้ปกครอง	จัดประชุมผู้ปกครอง	2,000	-	-	ผู้ปกครองได้ทราบนโยบายผู้บริหารในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษาฯ

แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนและประชาชนเห็นความสำคัญในการเล่นกีฬาและมีสุขภาพที่แข็งแรง	- จัดให้มีการอบรมทักษะกีฬา - จัดให้มีการแข่งขันกีฬาชุมชนกีฬาผู้สูงอายุ ฯลฯ	100,000	100,000	100,000	เยาวชนและประชาชนหันมาสนใจและเล่นกีฬามากขึ้น มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถเป็นตัวแทนของเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆได้	กองการศึกษา
2	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อส่งเสริมการแสดงออกในกิจกรรมที่สร้างสรรค์และให้ความรู้ความบันเทิงให้กับเด็กในเขตเทศบาล	จัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ 1 ครั้ง	30,000	30,000	30,000	เด็กได้รับความรู้ ความบันเทิง เป็นเด็กดีมีคุณธรรม สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ	กองการศึกษา (โครงการต่อเนื่อง)
3	โครงการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลตำบลป่าดัว	เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล คณะผู้บริหาร และพนักงานจ้างได้เล่นกีฬาเพื่อสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณะผู้บริหารพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลมีสุขภาพแข็งแรง	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเทศบาลตำบลป่าดัว	15,000	15,000	15,000	คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างมีความรัก ความสามัคคีและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
4	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย	เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เล่นกีฬา รู้จักสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา	จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าต้ว	10,000	10,000	10,000	นักเรียนได้เล่นกีฬา รู้จักสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา	กองการศึกษา
5	สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ ชุมชน/ชมรม	เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ ประชาชนได้เล่นกีฬา	พื้นที่ของรับผิดชอบของ เทศบาลทั้ง 6 ชุมชน	60,000	60,000	60,000	ประชาชนได้ใช้เวลาว่างในการ ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และห่างไกลยาเสพติด	กองการศึกษา
6	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬาท้องถิ่นท้องถิ่นที่สัมพันธ์	เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ส่วนราชการอำเภอป่าต้ว และส่วน ราชการท้องถิ่น อำเภอป่าต้ว เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้ แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ และเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบาย คนไทยไร้พุง	จัดการแข่งขันกีฬาระหว่าง ส่วนราชการและ อปท. ในเขตอำเภอป่าต้ว	50,000	30,000	30,000	ข้าราชการและพนักงาน มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีความรัก สามัคคีกัน	สำนักปลัดฯ

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
1	โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย แม่และเด็ก	- เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการ ฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์ที่ กำหนด	- สนับสนุนอาหารเสริม หญิงตั้งครรภ์ / สนับสนุนสตรีคลอดบุตรใหม่ - จัดตั้งชมรมสายใยรักครอบครัว	30,000	30,000	30,000	- หญิงตั้งครรภ์คลอดบุตร อย่างปลอดภัยทุกราย แม่และเด็กมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์และได้รับเงินสงเคราะห์	กองสาธารณสุขฯ อสม./ กองทุน สปสช.
2	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านสาธารณสุข	เพื่อพัฒนาความรู้ของ อสม. และงานสาธารณสุขมูลฐาน	- อบรม อสม.ในเขตเทศบาล จำนวน 1 รุ่น - จัดกิจกรรมด้านสาธารณสุข อื่น ๆ	30,000	30,000	30,000	งานสาธารณสุขมูลฐานได้ รับการพัฒนาไปสู่ระบบที่ดี ส่งผลให้เกิดการพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน	กองสาธารณสุขฯ อสม./ กองทุน สปสช.
3	โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก	เพื่อลดอัตราการเกิด โรคไข้เลือดออกในชุมชน	- จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน/ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยการฉีดพ่นกำจัดยุง - สนับสนุนอุปกรณ์ให้ชุมชน ในเขตเทศบาลใช้กำจัดยุง	75,000	75,000	75,000	อัตราการเกิดโรคไข้เลือด- ออกในชุมชนลดลง	กองสาธารณสุข (โครงการต่อเนื่อง)
4	โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อป้องกันการระบาดของ โรคพิษสุนัขบ้า	- ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวทุกตัว ที่มีในทุกชุมชนในเขตเทศบาล - ทำหมันสุนัขและแมว ในชุมชนในเขตเทศบาล - กำจัดสุนัข/แมวจรจัด	30,000	30,000	30,000	ประชาชนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุข อสม. (โครงการต่อเนื่อง)
5	โครงการอนามัยโรงเรียน	เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับนักเรียนใน โรงเรียน	ตรวจสอบสุขภาพนักเรียนในเขต เทศบาลตำบลป่าต้ว	10,000	10,000	10,000	นักเรียนในเขต ทต.ป่าต้ว มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง	กองสาธารณสุขฯ/ กองทุน สปสช.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
6	โครงการควบคุมโรคระบาด ในชุมชน(ตามช่วงที่ระบาด)	เพื่อป้องกันโรคระบาดที่เกิดขึ้น ในชุมชนเช่น โรคอุจจาระร่วง โรคไข้หวัด 2009 โรคไข้หวัดนก ฯลฯ ตามช่วงที่ระบาด	ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ ซึ่งชุมชนในเขตเทศบาล ทำลายแหล่งแพร่เชื้อทุกชนิด/ เฝ้าระวังการ ระบาดของโรค	20,000	20,000	20,000	ประชาชนปลอดภัยจากโรค ระบาดต่างๆที่ระบาดในชุมชน	กองสาธารณสุข อสม.
7	โครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน และความดันโลหิตสูง	เพื่อตรวจคัดกรองเบาหวานและ ความดันโลหิตให้กับประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไป	ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ในเขต ทต.ป่าต้ว	10,000	10,000	10,000	- ร้อยละ 65 ของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจ คัดกรองเบาหวานและความดัน โลหิตสูงตามมาตรฐาน	กองสาธารณสุข/ รพ.ป่าต้ว/สปสช.
8	โครงการควบคุมโรคฉี่หนูโรค / โรคเอดส์ในชุมชน	เพื่อควบคุมป้องกันโรคฉี่หนูและ ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคเอดส์และ โรคเอดส์	- ผู้นำหมู่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ผู้สัมผัส จำนวน 50 คน ในเขต ทต.ป่าต้ว	10,000	10,000	10,000	- อัตราการรักษาหายขาด ร้อยละ 85 - อัตราการขาดยาน้อยกว่า ร้อยละ 5 -ผู้ป่วยโรคเอดส์และโรคเอดส์ได้รับการ ดูแลที่บ้านทุกคน	กองสาธารณสุข/ รพ.ป่าต้ว/สปสช.
9	โครงการตรวจคัดมะเร็ง ปากมดลูก/มะเร็งเต้านม	เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม ในสตรีกลุ่มเป้าหมาย	1. สตรีกลุ่ม 35,40,45,50,55, 60 ปี 2. สตรีอายุ 30-34,36-39, 41-44 ปี	30,000	30,000	30,000	ร้อยละ 60 ของสตรี ได้รับ การตรวจมะเร็งปากมดลูก	กองสาธารณสุข/ รพ.ป่าต้ว/สปสช.
10	โครงการแพทย์แผนไทย	เพื่อให้แกนนำ อสม. เครือข่ายภูมิปัญญา ชาวบ้าน พัฒนาแพทย์แผนไทยเชิงรุก	แกนนำ อสม. เครือข่ายภูมิปัญญา ชาวบ้าน	42,000	42,000	42,000	พัฒนาแพทย์แผนไทย	กองสาธารณสุข/ กองทุน สปสช.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
11	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ และให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุ เป็นการเชิญเกียรติต่อผู้มีพระคุณ	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลทั้ง 6 ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม	30,000	30,000	30,000	ผู้สูงอายุได้รับการดูแล เอาใจใส่และสังคมไม่ทอดทิ้ง	กองสาธารณสุขฯ
12	โครงการแอโรบิกเพื่อสุขภาพ	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย โดยการเดินแอโรบิก	ประชาชนในเขตเทศบาล	10,000	10,000	10,000	ประชาชนได้ออกกำลังกายอย่าง และมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง	กองสาธารณสุขฯ/ กองทุน สปสช.
13	โครงการปรับระบบบริการศูนย์ สาธารณสุขมูลฐานชุมชน	เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล มีศูนย์บริการสุขภาพเบื้องต้น	ศูนย์สุขภาพชุมชน 1 แห่ง/1ชุมชน	100,000	-	-	ประชาชนในเขตเทศบาลมี สุขภาพดีถ้วนหน้า	กองสาธารณสุขฯ/ กองทุน สปสช.
14	โครงการรณรงค์รับบริจาคโลหิต	เพื่อให้ส่งเสริมให้ประชาชน ออกมาบริจาคโลหิต	ประชาชนในเขตเทศบาลและ อ.ป่าต้ว	16,000	16,000	16,000	มีผู้มาบริจาคโลหิตตามเป้าหมาย ที่วางไว้	กองสาธารณสุขฯ
15	ตรวจสุขภาพเทศบาลตำบลป่าต้ว	1. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการตรวจ สุขภาพประจำปี 2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับการสืบค้นหรือค้นหา ความบกพร่องและความผิดปกติของโรค 3. เพื่อส่งเสริมมาตรการในการป้องกันและ รักษาพยาบาลโรคในระยะแรก	จนท.ทต.ป่าต้ว จำนวน ๖๑ คน	58,000	58,000	58,000	ร้อยละ 100 ของจนท.เทศบาล ตำบลป่าต้วได้รับการตรวจ สุขภาพประจำปีครบตามเกณฑ์ที่ กำหนด	ทต.ป่าต้ว กองทุน สปสช. รพ.ป่าต้ว
16	อุดหนุนการดำเนินงานของ อสม. ในเขตเทศบาล	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ อสม. ในชุมชนของเทศบาล	อุดหนุน อสม. ในเขตเทศบาล จำนวน 6 ชุมชนๆละ 10,000.-	60,000	60,000	60,000	การดำเนินงานของ อสม. มีความเข้มแข็ง	กองสาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
17	จัดหาเครื่องพ่นหมอกควัน	-เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	-จัดหาเครื่องพ่นหมอกควันจำนวน 1 เครื่อง	75,000	-	-	-การบริการด้านสาธารณสุขของเทศบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้	กองสาธารณสุขฯ

แนวทางการพัฒนา ดำเนินการให้มีการประกอบการที่ถูกสุขลักษณะในสถานบริการ ผู้ประกอบการ ตลาดและโรงฆ่าสัตว์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
1	โครงการประกวดร้านอาหาร สะอาดปลอดภัย	เพื่อให้ประชาชนบริโภคอาหาร ที่สะอาด/ปลอดภัย ปราศจากสารพิษเจือปน	- ประกวดร้านอาหารในเขต เทศบาลที่เข้าร่วม/ ให้ใบประกาศนียบัตร ร้านอาหารสะอาด/ปลอดภัย	20,000	20,000	20,000	ร้านอาหารในเขตเทศบาล เกิดการแข่งขันในความสะอาด/ อร่อยถูกหลักอนามัย/ ขึ้นชื่อของอำเภอ	กองสาธารณสุขฯ (โครงการต่อเนื่อง)
2	โครงการตรวจสุขภาพสถาน ประกอบการ	เพื่อตรวจสอบสุขภาพสถานประกอบ การตามหลักสุขภาพ	สถานประกอบการในเขตเทศบาล ทุกแห่ง	10,000	10,000	10,000	สถานประกอบการในเขตเทศบาล สะอาด ถูกหลักสุขภาพ	กองสาธารณสุขฯ
3	โครงการอบรมผู้ประกอบการ ตลาดสด	เพื่อพัฒนาความรู้ของผู้ประกอบการ ปฏิบัติตัวถูกต้องตามหลักสุขภาพ	ผู้ประกอบการในตลาดสด เทศบาลทุกคน	30,000	30,000	30,000	ตลาดสดเทศบาลเป็น ตลาดสดน่าซื้อ	กองสาธารณสุขฯ
4	โครงการอบรมผู้ประกอบการ ร้านค้า/แผงลอย	เพื่อพัฒนาความรู้ของผู้ประกอบการ ร้านอาหาร/แผงลอย ในเขตเทศบาล เพื่อปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามหลัก สุขภาพ	ผู้ประกอบการร้านค้า/แผงลอย ในเขตเทศบาลทุกแห่ง	20,000	20,000	20,000	ร้านค้า/แผงลอย ในเขตเทศบาล สะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค	กองสาธารณสุขฯ
5	โครงการล้างตลาดสดเทศบาล	เพื่อให้ตลาดสดเทศบาลมีความ สะอาด ถูกสุขลักษณะ เป็นตลาดสดน่าซื้อ	จ้างเหมาทำความสะอาดตลาดสด เทศบาล สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	6,000	6,000	6,000	ตลาดสดเทศบาลเป็น ตลาดสดน่าซื้อ	กองสาธารณสุข (โครงการต่อเนื่อง)
6	ปรับปรุง/ต่อเติมตลาดสดเทศบาล	เพื่อปรับปรุง/ต่อเติม อาคารบึง่างและห้องน้ำ ตลาดสดเทศบาล	- ปรับปรุง/ต่อเติม อาคารบึง่างตลาดสดเทศบาล -ปรับปรุงห้องน้ำตลาดสด เทศบาล	300,000	-	-	เพื่อให้ผู้จำหน่ายสินค้า มีที่จำหน่ายหรือวางสินค้า ได้รับความสะดวก สบาย และปลอดภัย	กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
7	ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารเพิงพัก ข้างตลาดสดเทศบาล	เพื่อให้ตลาดสดเทศบาลมี สถานที่แสดงสินค้าที่สะอาด และถูกสุขลักษณะ	ก่อสร้างอาคารแสดงสินค้า ตลาดสดจำนวน 1 หลัง	100,000	-	-	เพื่อให้ผู้จำหน่ายสินค้า มีที่จำหน่ายหรือวางสินค้า ได้รับความสะดวก สบาย สะอาดปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ	กองสาธารณสุข
8	จัดซื้อพัดลมดูดอากาศใบพัดเหล็ก ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 3 ตัว	เพื่อระบายอากาศในตลาดสดเทศบาล	จัดซื้อพัดลมดูดอากาศ จำนวน 3 ตัว	9,000	-	-	มีระบบระบายอากาศในตลาดสด เทศบาลที่ดี	กองสาธารณสุข
9	ปรับปรุงห้องน้ำตลาดสดเทศบาล	เพื่อให้มีห้องน้ำที่สะอาดได้มาตรฐาน	ปรับปรุงห้องน้ำตลาดสดเทศบาล	100,000	100,000	100,000	ห้องน้ำตลาดสดเทศบาลได้ มาตรฐาน	กองสาธารณสุข
10	โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาล	เพื่อให้โรงฆ่าสัตว์เทศบาลได้มาตรฐาน	ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาล	100,000	100,000	100,000	โรงฆ่าสัตว์เทศบาลได้มาตรฐาน	กองสาธารณสุข
11	ติดตั้งไฟส่องสว่างตลาดสดเทศบาล ตำบลป่าต้ว	-เพื่อให้ตลาดสดเทศบาลมีแสงสว่างที่เพียงพอ	-ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณตลาดสด เทศบาล	50,000	-	-		

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
12	โครงการก่อสร้างอาคารแสดงสินค้าตลาดสดเทศบาล	เพื่อให้ตลาดสดเทศบาลมีสถานที่แสดงสินค้าที่สะอาด และถูกสุขลักษณะ	ก่อสร้างอาคารแสดงสินค้าตลาดสดเทศบาล จำนวน 1 หลัง	-	400,000	-	ร้อยละ 80 ของร้านอาหาร/แผงลอยผ่านเกณฑ์อาหารสะอาด รสชาติอร่อย(Clean Food Good Taste) ของกระทรวงสาธารณสุข	ทต.ป่าต้ว กองทุน สปสช. รพ.ป่าต้ว

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกลุ่มอาชีพแก่ประชาชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
1	โครงการจัดตั้งกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน	ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ พัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหารให้รู้จักการถนอมอาหารโดยการแปรรูปผลผลิตอาหารต่างๆ	- อุดหนุนงบประมาณในการรวมกลุ่มประกอบอาชีพเสริมในชุมชน - จัดตั้งกลุ่มจักสาน	50,000	-	-	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น รู้จักใช้เวลาว่างหลังฤดูการเก็บเกี่ยว เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ	กองการศึกษาฯ
2	โครงการผลิตน้ำยาล้างจาน	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผลิตน้ำยาล้างจานใช้เองในครัวเรือนและเพื่อจำหน่าย	- กลุ่มแม่บ้านและประชาชนที่สนใจในพื้นที่	5,000	5,000	5,000	ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	กองการศึกษาฯ
3	โครงการก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า	- เพื่อก่อสร้างอาคารแสดงและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ฯ	- อาคารแสดงและจำหน่ายสินค้า	-	3,000,000 (ส่วนกลาง)	-	มีสถานที่แสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน	กองการศึกษาฯ กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพ	- เพื่อก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพ ในเขตเทศบาล	-อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ -จุดพักรถ	-	3,000,000 (ส่วนกลาง)	-	มีศูนย์ฝึกอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล	กองการศึกษาฯ กองช่าง

แนวทางการพัฒนา พัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ปลอดภัย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
1	โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่, ไร่นาสวนผสม, เกษตรผสมผสาน	เพื่ออบรมส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการเกษตรทฤษฎีใหม่, ไร่นาสวนผสม, นำไปใช้ในแปลงเกษตรของตนได้	- จัดทำแปลงสาธิตเกษตรพอเพียงเกษตรอินทรีย์ปลอดภัย	200,000	200,000	200,000	เกษตรกรได้รับความรู้และสามารถนำไปปฏิบัติในแปลงเกษตรของตนได้	กองการศึกษาฯ
2	โครงการไกลบตอซังลดการใช้สารเคมี	เพื่อให้เกษตรกรหันมาไกลบตอซังแทนการใช้สารเคมีและการเผาตอซัง	เกษตรกรทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลป่าต้ว	30,000	30,000	30,000	เกษตรกรหันมาไกลบตอซังลดปริมาณการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร	กองการศึกษาฯ
3	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์	เกษตรกรทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลป่าต้ว	30,000	-	30,000	ประชาชนได้รับบริการด้านการเกษตรได้อย่างทั่วถึงและครบทุกด้าน	กองการศึกษาฯ
4	โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์	เพื่อส่งเสริมการเกษตรลดการใช้สารเคมีจำหน่ายในราคาถูก	ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จากมูลสัตว์และกิ่งไม้	-	100,000	100,000	ประชาชนลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี และซื้อปุ๋ยในราคาถูก	กองการศึกษาฯ

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
1	ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส	เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับเบี้ยยังชีพหรือเงินช่วยเหลือต่างๆ	- ให้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนในเขตเทศบาล ทุกเดือน(ตลอดปี)	1,500,000	1,500,000	1,500,000	ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลได้รับเบี้ยยังชีพหรือช่วยเหลือค่าครองชีพ	กองการศึกษา โครงการต่อเนื่อง
2	โครงการสงเคราะห์ศพผู้ยากไร้	เพื่อช่วยเหลือค่าทำศพครอบครัวผู้เสียชีวิตและมีฐานะยากจน	ช่วยเหลือค่าทำศพครอบครัวผู้เสียชีวิตและมีฐานะยากจนในเขตเทศบาล	50,000	50,000	50,000	ครอบครัวผู้เสียชีวิตและมีฐานะยากจนได้รับความช่วยเหลือค่าทำศพ	กองการศึกษา โครงการต่อเนื่อง
3	โครงการบ้านทอถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์	เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและทรัพย์สินให้กับผู้ที่มีฐานะยากจนในเขตเทศบาล ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	- สร้างบ้านเรือนหรือปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ที่มีฐานะยากจนในเขตเทศบาล	80,000	80,000	80,000	ผู้ที่มีฐานะยากจนในเขตเทศบาลมีบ้านเรือนหรือที่อยู่อาศัย มีความมั่นคงและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	กองการศึกษา
4	โครงการจัดหาเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในเขตเทศบาล	เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลมีเครื่องนุ่งห่มกันหนาวที่เพียงพอ	-จัดหาเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในเขตเทศบาล	100,000	100,000	100,000	ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลมีคุณภาพชีวิตที่ดี	กองการศึกษา
5	สมทบกองทุนสวัสดิการในชุมชนในเขตเทศบาล	- สมทบกองทุนสวัสดิการในชุมชนในเขตเทศบาล	-สมทบกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสเทศบาลตำบลป่าดิว, กองทุนสวัสดิการชุมชน ม.5 ออมวัน ละบาท ฯลฯ	130,000	130,000	130,000	สมาชิกในกลุ่มได้รับสวัสดิการอย่างถ้วนหน้า	กองการศึกษา โครงการต่อเนื่อง

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและการสร้างชุมชนเข้มแข็ง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
1	สนับสนุนชุมชนในกิจการ สาธารณะประโยชน์	เพื่อส่งเสริมกิจการของชุมชนให้มี ความเข้มแข็ง	สนับสนุนชุมชนในเขตเทศบาล	10,000	-	-	ชุมชนมีความเข้มแข็ง	กองการศึกษาฯ

แนวทางการพัฒนา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
1	โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลป่าต้ว	- เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด - จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคี	- ให้ความรู้โทษภัยของยาเสพติดกับกลุ่มเด็กเยาวชน	50,000	50,000	50,000	- เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด - ลดปัญหายาเสพติดในชุมชน - เยาวชนเกิดความรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกัน	สำนักปลัดฯ
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อเป็นการบำบัด พัฒนาและฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับศูนย์ ศตส.อ.ป่าต้ว ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้	20,000	20,000	20,000	ปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลลดลงหรือไม่มี	ทต.ป่าต้ว/ ที่ทำการปกครองอำเภอป่าต้ว
3	โครงการกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)	- เพื่อจัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด	- ส่วนราชการ/นักเรียนนักศึกษา กลุ่มพลังมวลชน	10,000	10,000	10,000	ประชาชนได้ทราบถึงโทษภัยของยาเสพติด	สำนักปลัดฯ
4	โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด	- เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	- อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรป่าต้ว	19,400	-	-	ปัญหายาเสพติดในชุมชนลดลง	สำนักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายเขตสาธารณูปโภคต่าง ๆ และการคมนาคมขนส่ง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลป่าดิว (ตามแบบแปลนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร)	500,000	500,000	500,000	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง การไฟฟ้าฯ จ.ยโสธร
2	โครงการ ขยายเขตน้ำประปาในเขตเทศบาล	เพื่อให้มีระบบน้ำประปาใช้ในเขตเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง	วางระบบจ่ายน้ำประปาให้ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล (ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ)	500,000	500,000	500,000	ประชาชนในเขตเทศบาลมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน	กองช่าง การประปาฯ จ.อำนาจฯ
3	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	1. ก่อสร้างถนนลูกรังจากซอยหลังวัดบูรพาไปบ้านโพธิ์ไทร หมู่ที่ 1 ต.โพธิ์ไทรยาว 450 ม. สูงโดยเฉลี่ย 0.80 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) งบประมาณ 130,000.-บาท	150,000	150,000	-	ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.	-เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว -ถนนในเขตเทศบาลเป็นถนน ปลอดฝุ่นและได้มาตรฐาน	2. ก่อสร้างถนนลูกรังจาก ถนนอรุณประเสริฐจุดถนน เทศบาล 2 หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 450 ม. สูงโดยเฉลี่ย 0.80 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) งบประมาณ 150,000.-บาท 1. ก่อสร้างถนน คสล. ข้างตลาดสด เทศบาล กว้าง 4 ม. ยาว 23 ม. หนา 0.15 ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 92 ม. (ตามแบบแปลน ทต.ป่าต้วกำหนด) งบประมาณ 58,000.-บาท 2. ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 5 หมู่ที่ 5 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าต้ว จ.ยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 405 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,025ตรม. (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) งบประมาณ 1,200,000.-บาท ส่วนกลาง	58,000	3,876,000 ปรับได้ตามความเหมาะสม	9,272,000	ประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับความสะดวกในการ สัญจรไปมา -ถนนในเขตเทศบาลเป็น ถนนปลอดฝุ่นและ ได้มาตรฐาน	กองช่าง ส่วนกลาง อบจ.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
			<p>3. ก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 2 จรดซอยเทศบาล18 หมู่ที่ 4 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 680,000.-บาท ส่วนกลาง</p> <p>4. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 13 กว้าง 5 เมตร ยาว 670 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 3,350 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน ทต.ป่าดิวกำหนด) งบประมาณ 1,996,000.-บาท ส่วนกลาง</p> <p>5. ก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 2 กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 450 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน ทต.ป่าดิวกำหนด) งบประมาณ 1,342,000.-บาท ส่วนกลาง</p>					

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
			<p>6. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างวัดป่าดิว ขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว150 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) งบประมาณ 400,000.-บาท</p> <p>7. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 17 ขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลน ทต.ป่าดิวกำหนด) งบประมาณ 350,000.-</p> <p>8. ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 7 ม.4 กว้าง 5.00 ม.ยาว350 ม. หนา 0.15 ม. (ตามแบบแปลน ทต.ป่าดิวกำหนด) งบประมาณ 960,000.-บาท</p> <p>9. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 18 ขนาดกว้าง 5.00 ม. จรดบ้านโพธิญาณ ยาว1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลน ทต.ป่าดิวกำหนด) งบประมาณ 2,640,000.-บาท ส่วนกลาง</p>					

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
			<p>10.ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 11 ม. 4 กว้าง 5.00 ม.ยาว 445 ม. หนา 0.15 ม. (ตามแบบแปลน ทต.ป่าต้วกำหนด) งบประมาณ 1,200,000.-บาท ส่วนกลาง</p> <p>11. ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าหนองหัวลิง ม. 12 กว้าง 5.00 ม.ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. (ตามแบบแปลน ทต.ป่าต้วกำหนด) งบประมาณ 280,000.-บาท</p> <p>12. ก่อสร้างถนน คสล. ทางไปภูดิน กว้าง 5.00 ม.ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) งบประมาณ 1,500,000.-บาท ส่วนกลาง</p> <p>13. ก่อสร้างถนน คสล. ซ. 12/1 กว้าง 5.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. (ตามแบบแปลน ทต. ป่าต้วกำหนด) งบประมาณ 600,000.-บาท</p>					

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
5	โครงการวางท่อระบายน้ำ	-เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม ในเขตเทศบาล	1. วางท่อระบายน้ำ ข้างตลาดสดเทศบาลตำบลป่าต๋าว ขนาด Ø 0.60 x 1 ม. ยาว 24 ม. พร้อมบ่อพักจำนวน 1 บ่อพัก (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) งบประมาณ 39,600.-บาท 2. วางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 3 วางท่อ คสล. 0.40x1.00 ม. ยาว 178 ม. (ตามแบบแปลน ทต.ป่าต๋าวกำหนด) งบประมาณ 178,000.-บาท 3. วางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 12 วางท่อ คสล. 0.60x1.00 ม. ยาว 178 ม. (ตามแบบแปลน ทต.ป่าต๋าวกำหนด) งบประมาณ 323,000.-บาท 4. วางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 6 หมู่ที่ 4 (ไปบ้านป่าตอง) วางท่อ คสล. 0.60x1.00 ม. ยาวรวม450 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน 45 บ่อ (ตามแบบแปลน ทต.ป่าต๋าวกำหนด) งบประมาณ 700,000.-บาท	217,600	3,623,000 ปรับได้ตามความเหมาะสม	1,700,000	-ไม่มีปัญหาน้ำท่วม ในเขตเทศบาล	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
			<p>5. วางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล 6 ม.12 (ทางไปอำเภอภูคุดชุม) วางท่อ คสล.0.80x1.00 ม. ยาวรวม 500 ม. พร้อมบ่อพัก จำนวน 50 บ่อ (ตามแบบแปลน ทต.ป่าดิวกำหนด) งบประมาณ 1,000,000.-บาท</p> <p>6. วางท่อระบายน้ำ คสล. ข้างถนน อรุณประเสริฐ (ถนนทางเข้าวัดป่าดิว - ซอยหนองบัวแดง) ขนาด Ø 0.10 x 1 ม. ยาวรวม 583 ม. . พร้อมบ่อพักจำนวน 52 บ่อพัก (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) งบประมาณ 1,900,000.-บาท</p> <p>7. วางท่อระบายน้ำ คสล. ข้างถนนอรุณประเสริฐ (จากศูนย์ อปพร.-ร้องคอม) ขนาด Ø 0.10 x 1 ม. ยาวรวม 459 ม. พร้อมบ่อพักจำนวน 42 บ่อพัก (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) งบประมาณ 1,400,000.-บาท</p>					

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
6	โครงการขยายไหล่ทาง	-เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว -ถนนในเขตเทศบาลเป็นถนน ปลอดภัย และได้มาตรฐาน	1. ขยายไหล่ทาง ซอยเทศบาล 7 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตรม. (ตามแบบแปลน ทต.ป่าดิวกำหนด) งบประมาณ 50,000.-บาท 2. ขยายไหล่ทาง ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 12 ขนาดพื้นที่รวม 200 ตรม. (ตามแบบแปลน ทต.ป่าดิวกำหนด) งบประมาณ 100,000.-บาท 3. ขยายไหล่ทาง ซอยเทศบาล 4 หมู่ที่ 4,12 ขนาดพื้นที่รวม 400 ตรม. (ตามแบบแปลน ทต.ป่าดิวกำหนด) งบประมาณ 220,000.-บาท 4. ขยายไหล่ทางถนนเทศบาล 5 ม.5 ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ตรม. (ตามแบบแปลน ทต.ป่าดิวกำหนด) งบประมาณ 200,000.-บาท 5. ขยายไหล่ทาง คสล. ถ.6 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 117.50 ตร.ม. พร้อมทางเท้า งบประมาณ 150,000.-บาท	200,000	-	520,000	ประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับความสะดวกในการ สัญจรไปมา -ถนนในเขตเทศบาลเป็น ถนนปลอดภัยและ ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
7	โครงการจัดทำและวางระบบผังเมือง ในเขตเทศบาลตำบลป่าต้ว	เพื่อวางระบบผังเมืองใน เขตเทศบาลตำบลป่าต้ว	- ศึกษาออกแบบการวางแผน ผังเมืองในเขตเทศบาล	50,000	-	-	เทศบาลตำบลป่าต้วมี ระบบผังเมืองที่ดี	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างรั้วสวนสุขภาพ หน้าที่ว่าการอำเภอป่าต้ว	เพื่อก่อสร้างรั้วสวนสุขภาพ หน้าที่ว่าการอำเภอป่าต้ว	ก่อสร้างรั้วสวนสุขภาพ ขนาดพื้นที่ ยาว65 เมตร	173,000	-	-	สวนสุขภาพมีความ สวยงาม	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณ สวนสาธารณะข้าง ร.ร.ป่าต้ววิทยา	เพื่อบริการประชาชนเมื่อมี การจัดงานลอยกระทง และผู้มาออกกำลังกาย	ก่อสร้างห้องน้ำจำนวน 1 หลัง	200,000	-	-	ประชาชน/นักท่องเที่ยว มีห้องน้ำใช้ที่ถูกต้องลักษณะ	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างรั้วอาคาร ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มีความสวยงาม และมีขอบเขตที่ชัดเจน	โครงการก่อสร้างรั้วอาคารห้องสมุด และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	-	600,000	-	ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ มีพื้นที่ที่ชัดเจน และสวยงาม	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างป้ายเขตเทศบาล	เพื่อบอกเขตเริ่มต้นสิ้นสุดของ เทศบาลตำบลป่าต้ว	ก่อสร้างป้ายเขตเทศบาล จำนวน 2 ป้าย (ตามแบบแปลน ทต.ป่าต้วกำหนด)	-	-	350,000	ประชาชนและผู้คนที่ สัญจรไปมา ทราบถึงเขตพื้นที่เทศบาล	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลป่าต้ว	เพื่อให้อาคารสำนักงานเทศบาลมี พื้นที่ในการบริการประชาชน เพิ่มขึ้น	ก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน เทศบาล(ตามแบบแปลน ทต.ป่าต้วกำหนด)	-	-	1,900,000	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการติดต่อ กับทางราชการ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
13	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง	-เพื่อปรับปรุงถนนเทศบาล 1,2,6 เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการ คมนาคมที่สะดวกขึ้น -เทศบาลมีถนนที่ได้มาตรฐาน เป็นถนนปลอดฝุ่น	1.ก่อสร้างถนนฉาบผิวลาดยางสเลอร์ซีล ซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล Tape III ถนนเทศบาล 1,2,6 ขนาดพื้นที่ไม่น้อย กว่า 6,2377 ตร.ม. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำขนาด 0.80x1.00 ม. ยาว 443 ม.พร้อมบ่อพักจำนวน 40บ่อ (ตามแบบแปลน ทต.ป่าติ้วกำหนด) งบประมาณ 2,000,000.-บาท ส่วนกลาง /กรมทางหลวงชนบท 2. ก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต ซอยเทศบาล 8 (ทางเข้า อบต.โพธิ์ไทร ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 ม. ยาว 1,000 ม. (ตามแบบแปลน ทต.ป่าติ้วกำหนด) งบประมาณ 2,100,000.-บาท ส่วนกลาง /กรมทางหลวงชนบท	-	4,100,000	-	-ประชาชนมีเส้นทางการ คมนาคมที่สะดวกขึ้น -เทศบาลมีถนนที่ได้ มาตรฐานเป็นถนน ปลอดฝุ่น	กองช่าง กรมทาง หลวงชนบท

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
14	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ลำห้วยวัง กะละ ม. 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าดัว จ.ยโสธร(ไปบ้านหนอง	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคม ขนส่งให้กับเกษตรกร	1. ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ลำห้วย วังกะละ ม. 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าดัว จ.ยโสธร(ไปบ้านหนองสำโรง ม.8 ต.โคกนาโก)ขนาด 1.80 X 1.80 ม. จำนวน 4 ช่องทาง ขนาดผิวจราจร กว้าง 7.00 ม. (ตามแบบแปลน ทต.ป่าดัวกำหนด) งบประมาณ 326,000.-บาท ส่วนกลาง/อบจ. 2. ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ลำห้วย วังกะละ ม. 5 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าดัว จ.ยโสธร (ไปบ้านทรัพย์เจริญ ต.โพธิ์ไทร) ขนาด 1.80 X 1.80 ม. จำนวน 4 ช่องทางขนาดผิวจราจร กว้าง 7.00 ม. (ตามแบบแปลน ทต.ป่าดัวกำหนด) งบประมาณ 326,000.-บาท ส่วนกลาง/อบจ.	-	652,000 ส่วนกลาง	-	การคมนาคมขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร และการสัญจรไปมา มีความสะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง ส่วนกลาง อบจ.
15	โครงการก่อสร้างอาคารเอนก ประสงค์	เพื่อเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรม ต่างๆของเทศบาลตำบลป่าดัว	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลน ทต.ป่าดัวกำหนด)	-	1,800,000 ส่วนกลาง	-	เทศบาลมีอาคารเอนก ประสงค์สำหรับจัด กิจกรรมต่างๆ	กองช่าง ส่วนกลาง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
16	โครงการปรับปรุงศาลหลักเมือง	เพื่อเป็นการอนุรักษ์โบราณสถานให้เกิดความสวยงาม	- ปรับปรุงศาลหลักเมืองตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลน ทต.ป่าต้วกำหนด)	-	-	200,000	โบราณสถานได้รับการบูรณะให้สวยงามอยู่เสมอ	กองช่าง
17	จัดการรถดับน้ำชุดหลัง	เพื่อใช้ในงานโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ	-รถดับน้ำชุดหลัง 1 คัน	-	3,000,000	-	การบริการสาธารณะในเขตเทศบาลมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนและลาน คสล. ภายในวัด	เพื่อให้ประชาชนมีศาลาพักผ่อนประกอบพิธีกรรมทางศาสนา	1. ก่อสร้างศาลาพักผ่อนและลาน คสล. วัดป่าต้ว งบประมาณ 50,000.-บาท ส่วนกลาง /อบจ. 2. ก่อสร้างศาลาพักผ่อนและลาน คสล. วัดป่าสุริยาลัย งบประมาณ 50,000.-บาท ส่วนกลาง /อบจ. 3. ก่อสร้างศาลาพักผ่อนและลาน คสล. วัดบูรพา งบประมาณ 50,000.-บาท ส่วนกลาง /อบจ.	-	-	150,000	ประชาชนมีศาลาพักผ่อนประกอบพิธีกรรมทางศาสนา	กองช่าง ส่วนกลาง อบจ.
19	โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร	เพื่อให้ประชาชนได้มีที่พักสำหรับจอดรถโดยสารประจำทาง	ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 1 หลัง	80,000	-	-	ประชาชนมีที่พักพร้อมทางสำหรับรถโดยสารประจำทาง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
1	โครงการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน	เพื่อให้เกษตรกรในเขตเทศบาลมีแหล่งซื้อปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชน	จัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ในเขตเทศบาล	10,000	-	-	เกษตรกรในเขตเทศบาลเป็นสมาชิกธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ครบทุกครัวเรือน	กองการศึกษาฯ
2	โครงการจัดตั้งโรงสีข้าวชุมชน	เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลมีโรงสีข้าวของชุมชนและประชาชนมีอาชีพเสริม	โรงสีข้าวชุมชน 1 แห่ง	-	200,000	-	มีโรงสีข้าวชุมชนและประชาชน	กองการศึกษาฯ
3	โครงการจัดตั้งตลาดสดเพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตร	เพื่อเป็นที่รองรับผลผลิตทางการเกษตร	ตลาดสดเพื่อการเกษตรในเขตจำนวน 1 แห่ง	-	150,000	-	มีตลาดรองรับผลผลิตทางตำบลป่าต้ว	กองการศึกษาฯ

แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมท่องเที่ยว

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
1	จัดทำเอกสารแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น	เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น	จัดทำแผ่นพับโปสเตอร์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นและงานประเพณีต่างๆ	20,000	-	-	เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและงานประเพณีต่างๆ	สป. งานประชาสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
1	โครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม	- เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ประชาชน ในเขต ทต.ป่าติว ช่วยกันอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม	ประชาชนในเขตเทศบาลและ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน	20,000	20,000	20,000	ชุมชนในเขตเทศบาลที่สภาพ แวดล้อมที่ดี ปราศจากมลพิษ	กองสาธารณสุข
2	ขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์ ลำห้วยวังกะละ	เพื่อให้มีแหล่งน้ำใช้ ในด้านการเกษตรตลอดทั้งปี และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ	ขุดลอกลำห้วยวังกะละ (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)	-	2,000,000	-	ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ ในด้านการเกษตรตลอดทั้งปี และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ	กองช่าง
3	ขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์ หนองหัวลิง	เพื่อให้มีแหล่งน้ำใช้ ในด้านการเกษตรตลอดทั้งปี และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ	ขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์ ลำห้วยวังกะละ (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)	-	3,000,000	-	ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ ในด้านการเกษตรตลอดทั้งปี และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ และปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำ บริเวณหน้าโรงเรียนป่าติววิทยา	เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและ เป็นสถานที่ออกกำลังกายของ ประชาชน	ก่อสร้างสวนสาธารณะและ ปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำข้าง โรงพยาบาลป่าติว (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)	100,000	2,000,000	-	ประชาชนในเขตเทศบาลมีส ถานที่พักผ่อนหย่อนใจและ สถานที่ออกกำลังกาย	กองช่าง

แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมทั้งมลพิษต่าง ๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
1	โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาล	เพื่อให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีสะอาด ปราศจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชนในเขตเทศบาล วันละ 2 เที่ยว	400,000	400,000	400,000	ชุมชนในเขตเทศบาลมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปราศจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	กองสาธารณสุข (โครงการต่อเนื่อง)
2	ก่อสร้างบ่อดักไขมันสถานประกอบการ ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล	เพื่อให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีสะอาด ปราศจากมลพิษและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ	- ก่อสร้าง บ่อดักไขมันสถานประกอบการต่าง ๆ	30,000	30,000	30,000	ชุมชนหรือสถานประกอบการมีสภาพแวดล้อมที่ดี ปราศจากมลพิษและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ	กองสาธารณสุขฯ
3	โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน	จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องตัดหญ้า / ถังขยะ	100,000	100,000	100,000	มีครุภัณฑ์ที่ทันสมัยเพียงพอแก่การปฏิบัติงาน	กองช่าง กองสาธารณสุขฯ
4	โครงการธนาคารขยะ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะมูลฝอย	ประชาชนในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลป่าต้ว	5,000	5,000	5,000	ชุมชนสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอยในชุมชนและเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน	กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
5	โครงการชุมชนรักษั้สะอาด	- ถนน/ซอย ในชุมชนเทศบาล มีความสะอาดและปลอดภัย	- ชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 6 ชุมชน	30,000	30,000	30,000	ชุมชนในเขตเทศบาลเป็น ชุมชนน่าอยู่	กองสาธารณสุข
6	จัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	-เพื่อจัดหาเครื่องบดอัด-ย่อยกิ่งไม้	จัดหาเครื่องบด-ย่อยกิ่งไม้ จำนวน 1 เครื่อง	-	100,000	-	เทศบาลมีการบริหารจัดการ ขยะอย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
7	โครงการดูแลสวนสาธารณะ	เพื่อให้สวนสาธารณะในเขตเทศบาล มีความสะอาดและสวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกาย	สวนสาธารณะในเขต เทศบาล	400,000	400,000	400,000	สวนสาธารณะในเขตเทศบาล มีความสะอาดและสวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกาย	กองช่าง
8	โครงการจัดหาเตาเผาขยะมูลฝอย	ท้องถิ่นมีอุปกรณ์กำจัดขยะ- มูลฝอยที่ได้มาตรฐานและมี ประสิทธิภาพ	- ซื้อเตาเผาขยะ ขนาด ไม่เกิน 15 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน จำนวน 1 เตา	-	18,000,000 (ส่วนกลาง)	-	ท้องถิ่นสามารถกำจัดขยะ มูลฝอยได้อย่างมี ประสิทธิภาพสภาพ แวดล้อมปราศจากมลพิษ	กองสาธารณสุข เทศบาล อบต.ในเขตพื้นที่
9	โครงการจัดซื้อรถดูสิ่งปฏิกูล	เพื่อใช้ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล หรือดูสิ่งโสโครก ดูดเลน หรือดูดโคลนตามท่อระบายน้ำ	- จัดซื้อรถดูสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 คัน	-	20,000,000 (งบ อบจ.ยโสธร) (เงินกู้)	-	ท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล ไม่อุดตันหรือตันเงิน	กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ พื้นฟูจารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
1	โครงการจัดงานประเพณี แห่เทียนพรรษา	เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม กิจกรรมในวันสำคัญทาง ศาสนา	- จัดงานแห่เทียนพรรษา	100,000	100,000	100,000	อนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม ประชาชนมีส่วนร่วมในการ สืบทอดพระพุทธศาสนา	กองการศึกษา (โครงการต่อเนื่อง)
2	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	เพื่อส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย ให้คงอยู่สืบไป	จัดงานประเพณีลอยกระทง - มหรสพ ประกวดกระทง - การละเล่นพื้นบ้าน ฯลฯ	150,000	150,000	150,000	ประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ประเพณี ให้คงอยู่สืบไป	กองการศึกษา (โครงการต่อเนื่อง)
3	โครงการจัดงานสงกรานต์ หลักเมืองและรดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย ให้คงอยู่สืบไป	จัดงานประเพณีสงกรานต์ - สรงน้ำศาลหลักเมืองและ พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	100,000	100,000	100,000	ประชาชนมีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม และเกิดความเป็นสิริมงคล	กองการศึกษา (โครงการต่อเนื่อง)
4	โครงการจัดงานประเพณี ปิดทองรอยพระพุทธรูปจำลอง และปิดทองรูปเหมือนหลวงปู่ โพธาภินันท์นุกูล(บุญเดือนสาม)	เพื่อส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย ให้คงอยู่สืบไป	จัดงานประเพณีบุญเดือนสาม โดยมีกิจกรรมดังนี้ - จัดกิจกรรมประกวดภาพ/ ประกวดเหรียญหลวงปู่โพธา/ ก่อสร้างรูปเหมือนหุ่นขี้ผึ้ง - การจัดทามหรสพ	450,000	450,000	450,000	ประชาชนในเขตเทศบาล มีส่วนร่วมในการสืบทอด งานประเพณีของท้องถิ่น	กองการศึกษา (โครงการต่อเนื่อง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
5	โครงการจัดงานประเพณี บุญมหาชาติ(บุญผะเหวด)	เพื่อสนับสนุนงานประเพณี ของท้องถิ่น	- อุดหนุนประเพณีบุญผะเหวด วัดบูรพาป่าดัว	40,000	40,000	40,000	อนุรักษ์/สืบสานประเพณีอัน ดีงามของท้องถิ่น ให้คงอยู่ตลอดไป	กองการศึกษาฯ (โครงการต่อเนื่อง)
6	โครงการจัดงานประเพณี บุญบั้งไฟ	เพื่ออนุรักษ์ประเพณีของ ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	350,000	350,000	350,000	ประชาชนมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น	กองการศึกษาฯ (โครงการต่อเนื่อง)
7	โครงการพาบุตรหลานเข้าวัด	เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม อันดีของท้องถิ่น	ดำเนินการในวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา	15,000	15,000	15,000	วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการ อนุรักษ์และสืบสานต่อไป งานประเพณีของท้องถิ่น	กองการศึกษาฯ
8	โครงการร่วมสืบสานงานประเพณี ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร	เพื่อร่วมสืบสานงานประเพณี บุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ ป่าดัว ในการจัดทำขบวนแห่ บั้งเข้าร่วมงานประเพณีบุญ บั้งไฟจังหวัดยโสธร	20,000	20,000	20,000	งานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธรได้รับการ สืบสานให้คงอยู่สืบไป	กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบริหารจัดการองค์กร การปกครองและบุคลากรท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา สร้างระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ปตรวจสอบได้ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคลากรมีคุณภาพ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
1	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในประเพณี และกิจกรรม วันขึ้นปีใหม่	จัดงานวันขึ้นปีใหม่ - ทำบุญ ตักบาตร ฯลฯ	35,000	35,000	35,000	ประชาชนมีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม และเกิดความเป็นสิริมงคล	สป.
2	โครงการจัดงานวันเทศบาล	- เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงานเพื่อประชาชนของ ชาวเทศบาล - สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ - สนองนโยบายกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	- ทำบุญเลี้ยงพระ - กิจกรรมนันทนาการ - คัดเลือกพนักงาน/ลูกจ้าง ดีเด่น - บริการประชาชนในด้านต่างๆ -การจัดนิทรรศการเผยแพร่ ภารกิจ/ผลงานกิจกรรม -กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์	15,000	15,000	15,000	-พนักงานเกิดความตระหนัก ในภารกิจและเกิดความ สามัคคีในหมู่คณะ -พนักงานรวมถึงประชาชนเห็น ความสำคัญขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	สป.
3	โครงการจัดงาน วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม	เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความ จงรักภักดีแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม ราชินีนาถ	-จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ -ประดับธงตราสัญลักษณ์ -ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	50,000	50,000	50,000	ประชาชนได้แสดงออกถึง ความจงรักภักดีที่มีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์	สป.
4	โครงการจัดกิจกรรม วันปิยะมหาราช	เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ ร.5 ที่ทรงบำเพ็ญพระราช กรณีกิจอันเป็นประโยชน์ต่อ ประเทศชาติและพสกนิกร ชาวไทย	จัดกิจกรรมวางพวงมาลา	15,000	15,000	15,000	ประชาชนได้แสดงออก ถึงความจงรักภักดี ต่อ ร.5	สป.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
5	วันท้องถิ่นไทย	เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาข้าราชการ พนักงานลูกจ้างในสังกัด อปท. และประชาชนทั่วไปได้เห็นความ สำคัญของการปกครองส่วน ท้องถิ่นและน้อมรำลึกในพระ มหากรุณาธิคุณแห่งพระบรม สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5	จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5	3,000	3,000	3,000	สาธารณชนได้เห็นความ สำคัญขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและเพื่อให้ ค่านึงถึงกระบวนการมี ส่วนร่วมของประชาชนและ ความสมานฉันท์ของท้องถิ่น เป็นหลัก	สป.
6	โครงการ/กิจกรรมสำคัญต่างๆ ตามนโยบายจังหวัดและรัฐบาล	เพื่อสนองนโยบายจังหวัด และรัฐบาล	จัดทำโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายจังหวัดและรัฐบาล	40,000	40,000	40,000	นโยบายจังหวัดและรัฐบาล ได้รับการสนองตอบจาก ประชาชนทั่วไป	สป.
7	โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดง ออกถึงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	90,000	90,000	90,000	ประชาชนในพื้นที่ได้แสดง ออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์	สป.
8	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล	เพื่อเปิดโลกทัศน์และเพิ่มประ สิทธิภาพในปฏิบัติงาน ของ คณะผู้บริหาร/ สมาชิกสภาเทศบาล	- ฝึกอบรม/ทัศนศึกษาดูงาน ให้กับคณะผู้บริหารและสมาชิก สภาเทศบาล	150,000	150,000	150,000	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา สามารถนำสิ่งที่ได้จากการ อบรมและทัศนศึกษาดูงาน มาพัฒนาเทศบาลให้มีความ เจริญก้าวหน้าต่อไป	สป.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
9	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	-จัดประชาคมท้องถิ่นเพื่อ รวบรวมปัญหาความต้องการ ของชุมชนประกอบการจัดทำ แผนพัฒนาสามปีของเทศบาล - จัดทำแผนพัฒนาสามปีของ เทศบาลเพื่อเป็นแนวทางในการ พัฒนาเทศบาล	- จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น - ประชุมองค์การกรจัดทำแผน	15,000	15,000	15,000	ประชาชนมีส่วนร่วมแสดง ความคิดเห็นร่วมตัดสินใจ ในการจัดทำแผนฯ - เทศบาลมีแผนพัฒนาเพื่อ เป็นแนวทางในการจัดทำ งบประมาณและเป็นแนวทาง ในการพัฒนาเทศบาล ต่อไป	สป.
10	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของบุคลากรและ สร้างความสัมพันธ์และการ บูรณาการระหว่างทุกหน่วยงาน กับผู้บริหาร สร้างความเข้าใจ และการประสานงานที่ดีต่อกัน	อบรมพนักงานเทศบาล โดยบุคลากรทุกระดับเข้ารับ การอบรมอย่างพร้อมเพรียงกัน	270,000	270,000	270,000	การปฏิบัติงานของบุคลากร ทุกระดับมีประสิทธิภาพ มากขึ้น สามารถทำงานได้ ตามเป้าหมาย	สป.
11	โครงการ/กิจกรรมปกป้องสถาบัน	เพื่อดำเนินการตามนโยบายในการ ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งเป็นสถาบันสำคัญของชาติ	ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการ ดำเนินงาน	80,000	80,000	80,000	ประชาชนได้เห็นความสำคัญ ของสถาบันสำคัญของชาติ ประกอบด้วยสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์	สป.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
12	โครงการให้ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี,ปริญญาโท แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	เพื่อให้พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้างมีโอกาสศึกษาต่อ เพิ่มขึ้นจนถึงระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท	- ให้ทุนพนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้างของเทศบาลศึกษา ต่อ ในระดับปริญญาตรี ไม่เกิน รุ่นละ8 คน ปริญญาโท ไม่เกินรุ่นละ4 คน	200,000	200,000	200,000	พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้างเทศบาลมี ความรู้เพิ่มขึ้นสามารถนำมา พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	สป.
13	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อควบคุมการชำระภาษีที่เป็น ระบบและมีประสิทธิภาพใน การจัดเก็บภาษีเทศบาลมี รายได้เพิ่มมากขึ้น	จัดทำฐานข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริงและ เป็นปัจจุบัน	200,000	200,000	200,000	เทศบาลมีการจัดเก็บภาษี อย่างเป็นระบบเทศบาลมี รายได้เพิ่มมากขึ้น	กองคลัง
14	กิจกรรมประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บรายได้	เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน มาชำระภาษีภายในกำหนด	ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล ป่าดัวที่มีหน้าที่เสียภาษี	40,000	40,000	40,000	ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี มาชำระภาษีภายในกำหนด และเทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น	กองคลัง
15	โครงการภาษีพบประชาชนและ รับชำระภาษีเคลื่อนที่	เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ รับความสะดวกในการชำระ ภาษีและค่าธรรมเนียมใบ อนุญาตและประชาชนมีความ เข้าใจถึงหน้าที่ของการชำระ ภาษีค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการชำระภาษีและ พนักงานเทศบาลกับประชาชน มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน	30,000	30,000	30,000	ประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการชำระภาษีและ รายได้เพิ่มมากขึ้น	กองคลัง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
16	โครงการอบรมผู้ประกอบการค้าภายในเขตเทศบาล	เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าภายในเขตเทศบาลรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาษีต่างๆ ที่ต้องชำระ	ผู้ประกอบการรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ต้องชำระ	40,000	40,000	40,000	ผู้ประกอบการค้าในเขตเทศบาลมีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีต่างๆที่ต้องชำระและ	กองคลัง
17	โครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้เสียภาษีในเขตเทศบาล	เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนที่มีหน้าที่เสียภาษีมารชำระภาษีภายในกำหนดเพิ่มขึ้น	ประชาชนในเขตเทศบาลที่มีหน้าที่เสียภาษี	20,000	20,000	20,000	ประชาชนในเขตเทศบาลมีความสัมพันธ์และมีทัศนคติที่ดีต่อการเสียภาษี เทศบาลจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองคลัง
18	โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร	เพื่อบริหารศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอป่าต้ว	บริหารศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอป่าต้ว	25,000	25,000	25,000	การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอป่าต้วมีความโปร่งใสตรวจสอบได้	สป
19	โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว	ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลป่าต้วเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ภาวะโลกร้อนโดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชน	ดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน	10,000	10,000	10,000	ส่วนราชการ นักเรียนและประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในโครงการฯ ให้มีความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม	สป.
20	โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อให้ครุภัณฑ์เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	100,000	-	-	มีครุภัณฑ์ที่ทันสมัยเพียงพอแก่การปฏิบัติงาน	ทุกส่วนราชการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
21	โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอแก่ การปฏิบัติงาน	- จัดซื้อตู้เก็บเอกสารต่าง ๆ / โต๊ะทำงาน,เก้าอี้/โต๊ะประชุม/ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	200,000	-	-	มีครุภัณฑ์ที่เพียงพอ แก่การปฏิบัติงาน	ทุกส่วนราชการ
22	จัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -รถส่วนกลาง	เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอแก่การ ปฏิบัติงาน	-จัดหารถส่วนกลาง 1 คัน	800,000	-	-	มีครุภัณฑ์ที่เพียงพอ แก่การปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน	สำนักปลัดฯ
23	จัดหาครุภัณฑ์ภาคสนาม	เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอแก่การ ปฏิบัติงาน	จัดหาผ้าในเต็นท์	-	100,000	-	มีครุภัณฑ์ที่เพียงพอ แก่การปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน	สำนักปลัดฯ
24	โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสำคัญ	เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ ป่าต้ว สำหรับดำเนินโครงการ จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสำคัญ	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ ป่าต้ว	10,000.00	10,000.00	10,000.00	การจัดทำโครงการจัดงาน พระราชพิธี และวันสำคัญ ของอำเภอป่าต้ว เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ ที่วางไว้	สำนักปลัดฯ
25	จัดหาครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอแก่การ ปฏิบัติงาน	จัดหาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,000.00			มีครุภัณฑ์ที่เพียงพอ แก่การปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน	ทุกส่วน ราชการ
26	จัดหาครุภัณฑ์โรงงาน	เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอแก่การ ปฏิบัติงาน	จัดหาครุภัณฑ์โรงงาน	50,000.00			มีครุภัณฑ์ที่เพียงพอ แก่การปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน	ทุกส่วน ราชการ

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการให้บริการหน่วยงานภาครัฐ ประชาสังคมและองค์กรประชาชน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
1	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย และปรับปรุงซ่อมแซมห้องประกาศข่าว	-เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบเสียงตามสายให้สามารถรับฟังได้อย่างทั่วถึง ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ	-ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย -ซ่อมแซมปรับปรุงห้องประกาศข่าว	150,000	-	-	ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับฟังข่าวสารได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	
2	โครงการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารงานทะเบียนราษฎร	เพื่อให้การบริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎร สะดวก รวดเร็ว ทันสมัยและมีมาตรฐานเดียวกับสำนักทะเบียนกลางและทะเบียนอื่นทั่วประเทศ	ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูลสื่อสาร งานทะเบียนราษฎร จำนวน 1 ระบบ	-	-	2,000,000	ประชาชนได้รับการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และได้มาตรฐานด้านงานทะเบียนราษฎร	สป.

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน	- เพื่อให้องค์กรชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผน ชุมชน - เพื่อส่งเสริมให้องค์กรชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผน ชุมชนของตนเอง - เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำ แผนพัฒนาของเทศบาล	- สนับสนุนการจัดทำแผน ชุมชนโดยองค์กรชุมชนและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน จัดทำแผนชุมชน	10,000	10,000	10,000	-ชุมชนมีแผนพัฒนาของตนเอง -เทศบาลนำข้อมูลในแผน ชุมชนมาจัดทำแผนพัฒนา ของเทศบาล	สำนักปลัดฯ กองการศึกษาฯ
2	โครงการจัดทำแผนชุมชน	-อุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาล ในการจัดทำแผนชุมชน	-อุดหนุนชุมชน ทั้ง 6 ชุมชน ในเขตเทศบาล	30,000	30,000	30,000	-ชุมชนมีแผนชุมชนและเป็น ชุมชนเข้มแข็ง	สำนักปลัดฯ
3	โครงการเทศบาลพบประชาชน	เพื่อให้ส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	- ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน -ประชาชนในท้องถิ่น	60,000	60,000	60,000	ประชาชนในเขตเทศบาล มีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น	สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
4	โครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย ของประชาชน	1. เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักสิทธิ และเสรีภาพของตนเองตามกฎหมาย เพิ่มมากขึ้น 2. เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน และกฎหมายต่างๆเพิ่มมากขึ้น 3. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึง บทบาท ภารกิจของเทศบาลตำบล ป่าต้วมากยิ่งขึ้น 4. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และรับฟัง ความคิดเห็นในชุมชน	1. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล 2. คณะกรรมการชุมชน 3. ประชาชนในเขตเทศบาล	30,000	30,000	30,000	1. ประชาชนทราบถึงบทบาท ภารกิจเทศบาลตำบลป่าต้ว 2. ประชาชนสามารถนำความรู้ที่ ได้รับไปถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้ 3. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายที่ดินและ กฎหมายต่างๆ	สำนักปลัดฯ
5	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 4	เพื่อให้มีสถานที่ในการประชุม ประชาคม และเป็นสถานที่ในการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน	ก่อสร้างศาลาประชาคม จำนวน 1 หลัง			600,000	ชุมชนมีสถานที่ในการประชุม ประชาคม และเป็นสถานที่ในการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนเอง	สำนักปลัดฯ กองช่าง

บัญชีสรุปโครงการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) เทศบาลตำบลป่าต้ว

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ด้านคุณภาพชีวิต						
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นอย่างทั่วถึง	11	2,692,00	9	3,415,000	9	4,000,000
1.2 พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ	6	265,000	6	245,000	6	245,000
1.3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข	17	636,000	15	461,000	15	461,000
1.4 ดำเนินการให้มีการประกอบกิจการที่ถูกสุขลักษณะในสถานบริการผู้ประกอบการ ตลาดและโรงฆ่าสัตว์	11	745,000	8	686,000	7	286,000
1.5 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพแก่ประชาชน	2	55,000	3	6,005,000 (ส่วนกลาง 6,000,000)	1	5,000
1.6 พัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงและส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ	3	260,000	3	330,000	4	360,000
1.7 ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	5	1,860,000	5	1,860,000	5	1,860,000
1.8 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและการสร้างชุมชนเข้มแข็ง	1	10,000	-	-	-	-
1.9 การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน	4	99,400	3	80,000	3	80,000
รวม	60	4,132,400	52	13,082,000	50	7,297,000

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
2. ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน						
2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายเขตสาธารณูปโภคต่าง ๆ และการคมนาคมขนส่ง	10	1,898,600	10	18,801,000	9	15,092,000
รวม	10	2,128,600	10	18,801,000	9	15,092,000
3. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันสาธารณภัย						
3.1 ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	9	582,000	8	432,000	8	432,000
3.2 การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	5	180,000	6	280,000	6	280,000
รวม	14	762,000	14	712,000	14	712,000
4. การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว						
4.1 ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม	1	10,000	2	350,000	-	-
4.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว	1	20,000	-	-	-	-
รวม	2	30,000	2	350,000	-	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
5. การบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
5.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	200,000	4	7,020,000 ส่วนกลาง 3/7,000,000	1	20,000
5.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมลดปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมทั้งมลพิษต่าง ๆ	6	965,000	9	39,065,000	6	965,000
รวม	8	1,165,000	13	46,085,000	7	985,000
6. ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น						
6.1 อนุรักษ์ พิธีพู่จารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	8	1,225,000	8	1,225,000	8	1,225,000
รวม	8	1,225,000	8	1,225,000	8	1,225,000

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
7. การบริหารจัดการองค์กร การปกครองและบุคลากรท้องถิ่น						
7.1 สร้างระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคลากรมีคุณภาพ	25	2,538,000	21	1,438,000	20	1,338,000
7.2 ส่งเสริมการให้บริการหน่วยงานภาครัฐ ประชา สังคม และองค์กรประชาชน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้	1	150,000	-	-	1	2,000,000
รวม	26	2,688,000	21	1,438,000	21	3,338,000
8. ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และ กระบวนการประชาสังคม						
8.1 ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	4	130,000	4	130,000	5	730,000
รวม	4	130,000	4	130,000	5	730,000
รวมโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณทั้งสิ้น	132	12,261,000	124	81,823,000	114	29,379,000

หมายเหตุ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

- งบประมาณจากเทศบาลตำบลป่าต้ว จำนวน 117 โครงการ งบประมาณ 10,057,000.-บาท
- งบประมาณจากกองทุน สปสช. จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 132,000.-บาท
- งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,500,000.-บาท
- งบประมาณจากส่วนกลาง/อื่นๆ (ไม่มี)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

- งบประมาณจากเทศบาลตำบลป่าต้ว จำนวน 105 โครงการ งบประมาณ 18,783,000.-บาท
- งบประมาณจากกองทุน สปสช. จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 132,000.-บาท
- งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,500,000.-บาท
- งบประมาณจากส่วนกลาง/อบจ./อื่นๆ จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 61,428,000.-บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

- งบประมาณจากเทศบาลตำบลป่าต้ว จำนวน 104 โครงการ งบประมาณ 20,905,000.-บาท
- งบประมาณจากกองทุน สปสช. จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 132,000.-บาท
- งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,500,000.-บาท
- งบประมาณจากส่วนกลาง/อบจ./อื่นๆ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 6,832,000.-บาท

บทที่ 6

การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ

1. องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น คัดเลือก จำนวน 2 คน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

- (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

2. การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล

โดยการกำหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่า การดำเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลของการดำเนินโครงการนั้นได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ไว้หรือไม่ ทั้งนี้ การติดตาม เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ในขณะที่ การประเมินผล เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

รูปแบบของการติดตามและประเมินผล โดยส่วนมากจะการใช้การประเมินผลจากการสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง เช่น สุ่มจากประชาชน เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ โดยการใช้แบบสอบถาม โดยมีการประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง และรายงานประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผล ประกอบด้วย 7 เกณฑ์ 22 ตัวชี้วัด ดังนี้

เกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria)	ตัวชี้วัด (Indicators)	ตัวอย่างกรอบตัวแปร (Attributes)
1. สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุ วัตถุประสงค์ของนโยบาย	ผลผลิต ผลลัพธ์	ผลต่างระหว่างเป้าหมายกับ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
2. ความเสมอภาคและความเป็น ธรรมในสังคม	การเข้าถึง การจัดสรรทรัพยากร การกระจายผลประโยชน์ ความเสมอภาค	- ปริมาณคุณภาพทรัพยากรต่อคน - ผลประโยชน์ที่แต่ละ กลุ่มเป้าหมายได้รับในแต่ละครั้ง - การไม่เลือกปฏิบัติและ/หรือการ เลือกปฏิบัติที่เป็นคุณ
3. ความสามารถและคุณภาพใน การให้บริการ	สมรรถนะของหน่วยงาน ความทั่วถึงและเพียงพอ ความถี่ในการให้บริการ ประสิทธิภาพการให้บริการ	- พื้นที่เป้าหมายและประชากร กลุ่มเป้าหมายที่รับบริการ - จำนวนครั้งในการให้บริการ - ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยนำเข้า
4. ความรับผิดชอบของหน่วยงาน	พันธกิจต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ การให้หลักประกันความเสี่ยง การยอมรับข้อผิดพลาด	- การจัดลำดับความสำคัญ - ภารกิจหลักและภารกิจรอง - การตัดสินใจที่สะท้อนความ รับผิดชอบ
5. การสนองตอบความต้องการของ ประชาชน	การกำหนดประเด็นปัญหา การรับฟังความคิดเห็น มาตรการ/กลยุทธ์ในการแก้ไข ปัญหา ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา	- ระดับการมีส่วนร่วม - การปรึกษาหารือ - การสำรวจความต้องการ
6. ความพึงพอใจของประชากร กลุ่มเป้าหมาย	ระดับความพึงพอใจ การยอมรับ/คัดค้าน	- สัดส่วนของประชากร กลุ่มเป้าหมายที่พอใจหรือไม่พอใจ - ความคาดหวัง - ผลสะท้อนกลับ
7. ผลเสียหายต่อสังคม	ผลกระทบภายนอก (ทางบวกและทางลบ) ต้นทุนทางสังคม	- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ - ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม - ค่าเสียโอกาส - ความขัดแย้งทางสังคม

3. การกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

สำหรับการติดตามและประเมินผลในแต่ละโครงการ พิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการเป็นหลัก ส่วนการกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผลสำหรับโครงการ อย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง อาจจะมีมากกว่า 1 ครั้งได้ในกรณีเป็นโครงการระยะยาวหรือมีความต่อเนื่อง ส่วนการประเมินผลโครงการในภาพรวม กำหนดให้มีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
